

Pháp luật

VÌ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN VIỆT NAM!

CƠ QUAN CỦA BỘ TƯ PHÁP VIỆT NAM



Số 362 (9.536)
Thứ Sáu ngày 27/12/2024
XUẤT BẢN TỪ NĂM 1985

<https://baophapluat.vn>

**Tập trung
nâng cao
sức mạnh
chiến đấu
của Quân đội**



Trang 3

**Bảo đảm
an ninh trật tự
gắn liền với
mở rộng
không gian
phát triển**



Trang 3

Xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao



● Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). (Ảnh: PM)

Trang 6

**Xây dựng doanh nghiệp
dân tộc cần có
chương trình phát triển
thương hiệu quốc gia
mạnh mẽ**



Trang 4

**Vượt sóng chợ Tết đến với quân,
dân Trường Sa**

Trang 9

**Bộ Tài chính yêu cầu quản lý giá
dịp Tết**

Trang 8

**Di sản ca trù trong công nghiệp
văn hóa**

Trang 13

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ các nước trình quốc thư

Chiều 26/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba, các Đại sứ kiêm nhiệm của Cộng hòa Zimbabwe và Nhà nước đa dân tộc Bolivia tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đại sứ Cuba, Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, tiếp xúc giữa các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị, xã hội, trong đó đặc biệt là chuyên thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 9 vừa qua đã tạo dấu mốc quan trọng cho quan hệ song phương, làm sâu sắc quan hệ, củng cố tin cậy chính trị, đồng thời mở ra hướng đi mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương.

Để thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ Rogelio Polanco làm đầu mối phối hợp giữa hai bên để triển khai các cam kết, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, các chương trình hợp tác giữa hai nước, đặc biệt về nông nghiệp, năng lượng; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như dược phẩm, công nghệ sinh học, dịch vụ y tế, viễn thông, văn hóa, du lịch, xây dựng, giao thông vận tải; thúc đẩy tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Cuba...



● Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp Đại sứ Zimbabwe Constance Chemwayi và Đại sứ Bolivia Hugo Jose Siles Nunez de Prado, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở châu Phi, Mỹ Latinh, trong đó Zimbabwe và Bolivia là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam, Zimbabwe và Bolivia là những nước đang phát triển, có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ lên một tầm cao mới; Việt Nam cùng với Zimbabwe và Bolivia có nhiều điểm tương đồng trong quá trình phát triển, chia sẻ nhiều quan điểm chung về

nhiều vấn đề quốc tế; tin tưởng rằng, hai bên cùng nhau hợp tác, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ của Liên hợp quốc.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác của mình sẽ làm tốt vai trò “cầu nối” hữu nghị và hợp tác, vun đắp và phát triển hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Zimbabwe và Bolivia. Với nền tảng quan hệ vốn có, cùng với sự đóng góp tích cực của các Đại sứ, quan hệ giữa Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục có những bước phát triển tốt đẹp trong thời gian tới. **VIỆT NGÀ**

VIỆT NAM - AUSTRALIA:

Phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ USD trong năm 2025

Chiều 26/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; đánh giá cao những đóng góp tích cực và nỗ lực của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua.

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Andrew Goledzinowski cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, quan hệ Australia - Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo Đại sứ, hai bên có thể xem xét, điều chỉnh chương trình hợp tác phát triển phù hợp với các sáng kiến của Việt Nam; gia tăng hợp tác thương mại để hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi, đây cũng là cơ hội để hai nước tăng cường hợp tác kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn làm hết sức mình, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam; mong muốn Đại sứ Andrew Goledzinowski trong thời gian tới sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, văn hóa, năng lượng...

Với việc hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Chủ tịch Quốc hội cho rằng hai bên có đầy đủ các điều kiện để phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong năm 2025. **DUƠNG THẮNG**

Cần hoàn thiện quy định pháp luật về trách nhiệm hình sự của pháp nhân

Ngày 26/12, Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án JICA tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm của Nhật Bản về hoàn thiện quy định của pháp luật hình sự về trách nhiệm hình sự của pháp nhân. Bà Lê Thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Hình sự - Hành chính và ông Chinone Koichi, Cố vấn trưởng Dự án pháp lý và tư pháp JICA đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Lê Thị Vân Anh thông tin, từ khi Bộ luật Hình sự có hiệu lực pháp luật đến nay, đã có 2 vụ xử lý hình sự trách nhiệm của pháp nhân thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; các nhóm tội liên quan đến trốn đóng bảo hiểm cho người lao động tương đối nhiều. Tuy nhiên, theo bà Vân Anh, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhất định trong thực tiễn cũng như nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội và các vấn đề ràng buộc khác nên chưa mạnh dạn xử lý các pháp nhân thương mại thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Nhật Bản là quốc gia có bề dày kinh nghiệm liên quan đến xử lý trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân, do đó, bà Lê Thị Vân Anh mong muốn các chuyên gia Nhật Bản có thể chia sẻ kinh nghiệm lập pháp cũng như kinh nghiệm thực tiễn đã đối diện với những khó khăn, vướng mắc nào và giải quyết, khắc phục ra sao trong xử lý hình sự trách nhiệm của pháp nhân.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe những trao đổi, chia sẻ về quy định của pháp luật Việt Nam về pháp nhân; quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với pháp nhân thương mại, đồng thời được nghe các quan điểm liên quan đến xử phạt pháp nhân tại Nhật Bản; hình phạt được đưa ra theo bản án hình sự và các biện pháp chế tài khác đối với pháp nhân ở Nhật Bản... **P.MAI**

Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hải Phòng

Ngày 26/12, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường đã tiếp Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc do ông Pắc By-ong Hun, Tổng Thư ký Hiệp hội Công nghiệp Hệ thống Quản lý Năng lượng Hàn Quốc làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hải Phòng.

Tại cuộc tiếp Đoàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hoàng Minh Cường đã thông tin về một số tiềm năng thế mạnh, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong thời gian qua. TP Hải Phòng là địa phương có môi trường đầu tư thuận lợi, năng động là địa chỉ tin cậy với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó có các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc. Năm 2024 là năm thứ 10 liên tục Hải Phòng giữ mức tăng trưởng hai con số, tổng thu hút vốn

đầu tư nước ngoài đạt 4,7 tỷ USD, gấp hơn 2 lần kế hoạch đề ra.

Hiện nay, trên địa bàn TP Hải Phòng có 1.000 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực là 32,5 tỷ USD của các nhà đầu tư đến từ 39 vùng quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhà đầu tư Hàn Quốc dẫn đầu cả về tổng vốn đầu tư đăng ký và số dự án đăng ký với 185 dự án tổng vốn đầu tư 12,8 tỷ USD.

Thay mặt Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Pắc By-ong Hun đánh giá cao những lợi thế, tiềm năng của Hải Phòng và tin tưởng vào sự phát triển vượt bậc của TP trong thời gian tới. Đồng thời, ông Pắc By-ong Hun bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp của Hàn Quốc sẽ tiếp tục đầu tư vào Hải Phòng với các lĩnh vực, dự án, đề xuất tìm hiểu khả năng hợp tác xây dựng thành phố thông minh tại Hải Phòng. **MẠNH TOÀN**

CHÀO NGÀY MỚI

Đổi mới công tác lập pháp

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải “đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp” nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngay tại Kỳ họp, các cơ quan liên quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, thể hiện trong tất cả các khâu:

trình dự án, thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội. Nhờ vậy, hiệu quả đạt được là rất tích cực.

Chủ trương đổi mới trong xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước thời gian qua mang đến nhiều bài học. Trước hết là sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Trung ương Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các ngành lập pháp,

hành pháp và các cơ quan hữu quan. Thứ hai là biết lắng nghe thực tiễn, lắng nghe tiếng nói của các chuyên gia, nhà quản lý, cộng đồng DN và các tầng lớp Nhân dân. Thứ ba là, kết quả của những đổi mới của cơ quan lập pháp ngay từ khâu chuẩn bị cho các kỳ họp, sự phối hợp tốt giữa cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, tôn trọng các ý kiến phân biện, chất vấn.

Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói, trong ba “điểm nghẽn” là thể chế, hạ tầng và nhân lực thì thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”; cần nhận diện chất lượng xây dựng, hoàn thiện pháp luật có lúc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một

số luật mới ban hành đã phải sửa đổi.

Thực tế là một số quy định chưa thực sự đồng bộ, còn chồng chéo; một số quy định còn khó khăn, cản trở việc thực thi, gây thất thoát, lãng phí các nguồn lực; chưa tạo môi trường thực sự thuận lợi để thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khơi thông nguồn lực trong dân. Tháo gỡ điều này là trọng trách lớn đặt lên vai Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp.

Thời gian qua, các đạo luật, nghị quyết được thông qua đã thể hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm,

địa phương chịu trách nhiệm”. Quá trình xây dựng, thiết kế văn bản quy phạm pháp luật đã chuyển tư duy từ xây dựng pháp luật thiên về quản lý sang kết hợp hài hòa giữa quản lý hiệu quả với kiến tạo phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi đã được đặt ra từ lâu. Yêu cầu mới hiện nay là phải ngắn gọn, bảo đảm tính ổn định, giá trị lâu dài, hiệu lực, hiệu quả; gắn kết giữa xây dựng luật với thi hành luật pháp; không để cản trở phát triển, gây lãng phí, lỡ thời cơ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

NGÔ ĐỨC HÀNH

Tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội



● Chủ tịch nước Lương Cường duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: QĐND)

Sáng qua (26/12), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2024. Chủ tịch nước Lương Cường dự, chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2024, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, năm 2024, toàn quân thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Toàn quân phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực, phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội...

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, toàn quân tăng tốc, bút phá, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, có đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, toàn quân quán triệt, thực hiện nghiêm túc đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dựa vào dân, "dân là gốc". Phối hợp triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, "thể trận lòng dân", phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Đồng thời thực hiện tốt chủ trương kết hợp

quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng; nghiên cứu, điều chỉnh bố trí chiến lược phù hợp với điều chỉnh tổ chức Quân đội trong tình hình mới.

Chủ tịch nước yêu cầu tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Cùng với đó, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống...

Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục chăm lo xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là về văn kiện và nhân sự, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII - Đại hội Đảng bộ Quân đội phải thật sự là đại hội mẫu mực, tiêu biểu, trí tuệ...

LAM HẠNH

Bảo đảm an ninh trật tự gắn liền với mở rộng không gian phát triển

Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 và tổng kết 40 năm công tác Công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước, diễn ra sáng 26/12.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, trong thành tựu chung năm 2024 của đất nước, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã nêu cao tinh thần "Vi nước quên thân, vì dân phục vụ"; sẵn sàng tiên phong "trên mọi tuyến đầu, ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ



● Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 và tổng kết 40 năm công tác Công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước. (Ảnh: VGPP)

việc gì, ở bất cứ hoàn cảnh nào", vất vả và thầm lặng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với nhiều dấu ấn nổi bật.

Nhấn mạnh những kết quả nổi bật, có tính "xoay chuyển tình thế, chuyên đổi trạng thái" của lực lượng CAND, Thủ tướng nêu rõ, lực lượng CAND đã nắm chắc tình hình; thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định nhiều chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; không để Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về chiến lược, nhất là về an ninh trật tự và về đối tác, đối tượng, địa bàn...

Năm 2025 dự báo nhiều khó khăn hơn, nhiệm vụ đặt ra nặng nề hơn, do đó, Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Nắm chắc, bám sát các địa bàn chiến lược trong và ngoài nước, các đối tượng, đối tác quan trọng để làm tốt vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực...

Trong năm 2025 diễn ra Đại hội Đảng các cấp, lực lượng CAND cần triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn công tác tổ chức Đại hội. Lực lượng CAND phải đi đầu, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi 4 nguy cơ, thách thức đối với sự tồn vong của Đảng ta (nguy cơ tự hạ xuống về kinh tế; nguy cơ lệch hướng XHCN; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch).

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật trong các lĩnh vực an ninh trật tự, theo tinh thần chủ trương của Đảng là kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh trật tự với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự phải gắn liền với mở rộng không gian phát triển. Thực hiện tốt công tác thường xuyên: chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng, ma túy, tài chính; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến lãng phí các nguồn lực nhà nước, lãng phí thời gian, mất lòng tin của Nhân dân.

Tiếp tục giữ vai trò "tiên phong, gương mẫu, đi đầu" trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tiếp tục phát huy vai trò đi trước, mở đường trong công tác đối ngoại để giữ vững an ninh quốc gia từ sớm, từ xa. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong CAND. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... T.QUYÊN

Việt Nam phải làm chủ quá trình phát triển tuyến đường sắt tốc độ cao

Ngày 26/12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo Xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

Theo đó, lắng nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 172/2024/QH15 của QH (về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam) phải bảo đảm tính khoa học, toàn diện, đồng bộ, thể hiện tính khả thi, linh hoạt để thực hiện mục tiêu có tuyến đường sắt tốc độ cao từ Bắc tới Nam, thậm chí có thể mở rộng hơn.

Nhấn mạnh việc bám sát mục tiêu Nghị

quyết số 172/2024/QH15 của Quốc hội đề ra, Phó Thủ tướng yêu cầu có tầm nhìn rõ ràng về khuôn khổ pháp lý và cơ chế chính sách, tránh "đèo cà giữa đường".

Về cơ chế, chính sách pháp luật, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xem xét kỹ lưỡng, xem xét sửa đổi Luật Đường sắt, phải tính toán, đưa vào hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến đường sắt tốc độ cao, bao gồm tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công nghệ, thiết bị vận hành, điều hành, quản lý thông tin, vấn đề an toàn xây dựng, có chế, chính sách đặc thù để làm được đường sắt cao tốc.

Đồng thời, cần có những cơ chế, chính sách để lựa chọn "trúng, đúng" tổ chức, đơn vị tư vấn quốc tế uy tín, kinh nghiệm, năng lực hàng đầu thế giới tham gia từ khâu thiết kế tổng thể, đến thẩm

định, đánh giá, giám sát, quá trình lập quy hoạch, lựa chọn hướng tuyến, xây dựng nội dung các gói thầu, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư; đồng thời các đơn vị tư vấn của Việt Nam có thể tham gia, học hỏi, nâng cao năng lực.

Trên cơ sở thiết kế kỹ thuật tổng thể, Bộ GTVT phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để xác định những đầu việc cần làm như xác định chỉ tiêu sử dụng đất, thực hiện giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để tạo quỹ đất phát triển đô thị, nông thôn theo hướng tuyến giao thông (TOD), xác định tổng vốn và phương án huy động (ngân sách, trái phiếu, ODA, đất đai) để thực hiện Dự án... Thành lập các tổ công tác có sự tham gia của Bộ, ngành liên quan, đơn vị tư vấn, chuyên gia hàng đầu trong từng nội dung cụ thể: Lựa chọn nhà thầu, đào tạo nhân lực, đất đai, vốn, mô hình ban quản lý dự án...

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ GTVT đánh giá toàn bộ nhu cầu nhân lực cần đào

đào tạo lại, trình độ... để triển khai Dự án, cũng như phát triển ngành công nghiệp đường sắt.

Về định hướng phát triển công nghiệp đường sắt trong nước, Bộ GTVT, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp của Việt Nam tham gia cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ Dự án, "xác định rõ doanh nghiệp Việt Nam sẽ làm chủ những khâu nào, nhập khẩu những trang thiết bị gì", phát triển sản xuất lưỡng dụng, đa mục đích.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phải có phương án tái cơ cấu, kiện toàn tổ chức bộ máy để tham gia vào quá trình triển khai xây dựng Dự án cũng như tiếp nhận quản lý, khai thác, vận hành sau khi Dự án hoàn thành. Đối với việc bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu vận hành, khai thác, xử lý sự cố..., Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phải học hỏi, tiếp nhận và làm chủ hoàn toàn... U.SAN

DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN VIỆT NAM VÀ SỨ MỆNH VỚI DÂN TỘC

Bài 3: Xây dựng doanh nghiệp dân tộc cần có chương trình phát triển thương hiệu quốc gia mạnh mẽ

Nghị quyết 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới tiếp tục khẳng định và đề cao vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, trong đó có doanh nghiệp dân tộc (DNDT), là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE về những đón nhận của các doanh nghiệp đối với Nghị quyết này.



● Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE.



● Ảnh minh họa.

Một DNDT cần có tầm nhìn chiến lược rõ ràng để phát triển

• Việc xây dựng một đội ngũ doanh nghiệp hùng mạnh, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập là đòi hỏi cấp thiết. Theo ông, DNDT phải hội tụ các phẩm chất, điều kiện gì?

- Để trở thành DNDT, các DN Việt Nam cần xây dựng những yếu tố cốt lõi và có giá trị dài hạn. Điều này nghĩa là một DNDT sẽ không chỉ dừng lại ở việc xây dựng kinh tế mà còn cần trở thành biểu tượng văn hóa và chính trị, đại diện cho khát vọng xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, bền vững và hội nhập toàn cầu.

Một DNDT sẽ cần có tầm nhìn chiến lược rõ ràng để phát triển. Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ tốt nhu cầu trong nước mà còn cần vươn tầm quốc tế, trở thành những đầu tàu dẫn dắt các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng yếu trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp. Để làm được điều đó, các DN Việt cần cùng nhau hợp tác, xây dựng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Bằng việc tạo dựng được một hệ sinh thái liên kết bền vững, hợp tác với các nhà cung cấp trong nước, các DN Việt sẽ giảm thiểu được việc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh mục tiêu hiệu quả kinh doanh, các DN Việt cũng cần lấy đạo đức và văn hóa kinh doanh làm nền tảng, vừa giữ gìn và đại diện cho bản sắc dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa kinh doanh thế

giới để khẳng định vị thế của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Đổi mới sáng tạo là yếu tố thiết yếu, với trọng tâm là chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), hay vật liệu mới để cải tiến chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và khả năng cạnh tranh. Để làm được điều này, việc hội nhập quốc tế về nghiên cứu và phát triển (R&D) là để DN duy trì sức mạnh nội tại và sẵn sàng đối mặt với thách thức khi hội nhập toàn cầu.

Thêm vào đó, một DNDT cũng cần áp dụng mô hình kinh doanh bền vững, bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải công nghiệp, nỗ lực áp dụng quy trình tái chế và có các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội địa phương, qua đó không chỉ phát triển kinh tế mà còn đóng góp tích cực cho xã hội. Như vậy, DNDT sẽ không chỉ là biểu tượng kinh tế mà còn là nhân tố thúc đẩy niềm tự hào và sự phát triển bền vững của đất nước.

• Để vươn ra biển lớn trong kỷ nguyên mới đòi hỏi các DN phải luôn đột phá trong tư duy, đặc biệt là tư duy "DNDT". SUNHOUSE có mong muốn trở thành một DNDT không và các ông có định hướng gì và gặp những khó khăn, trở ngại nào?

- Ngay từ đầu, sứ mệnh của SUNHOUSE đã được xác định trở thành một "DNDT". Không chỉ là một DN sản xuất hàng gia dụng, SUNHOUSE là đại diện cho khát vọng tự cường và đổi mới của con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu trở thành DN quốc gia chiếm thị phần số 1 trong lĩnh vực gia dụng tại thị trường Việt Nam và

"Nếu tập trung triển khai đồng bộ, DNDT Việt Nam hoàn toàn có thể vươn lên mạnh mẽ, trở thành lực lượng nòng cốt, đưa nền kinh tế Việt Nam lên một vị thế mới trên bản đồ kinh tế toàn cầu", ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn SUNHOUSE nhận định.

đang tiến xa hơn để trở thành một trong những DN hàng đầu khu vực và trên thế giới, góp phần khẳng định vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế. Đến nay, thị trường và đối thủ mục tiêu của chúng tôi không còn là tại thị trường Việt mà là các tập đoàn đa quốc gia, quy mô toàn cầu.

Tuy nhiên, hành trình vươn ra biển lớn của SUNHOUSE không tránh khỏi những thách thức. Sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu quốc tế đã tạo ra nguồn động lực để chúng tôi tiên phong trở thành thương hiệu quốc gia Việt Nam chuẩn quốc tế. Để vượt qua những trở ngại đó, SUNHOUSE đã đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, hợp tác chuyên gia công nghệ với đối tác quốc tế để cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Chúng tôi cũng đẩy mạnh quảng bá thương hiệu Việt tại các hội chợ quốc tế, chứng minh rằng sản phẩm Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng triển khai các chiến dịch truyền thông để nâng cao nhận thức người tiêu dùng trong nước, khẳng định rằng lựa chọn sản phẩm Việt không chỉ mang lại giá trị cho bản thân mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Cần một hệ thống cơ chế và chính sách đồng bộ, đột phá

• Theo ông, Đảng và Nhà nước cần xây dựng những cơ chế, chính sách đột phá nào để phát triển DNDT vươn tầm quốc tế như nhiều quốc gia đã làm thành công?

- Để phát triển DNDT vươn tầm quốc tế, trở thành những tập đoàn lớn mạnh và có vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, cần một hệ thống cơ chế và chính sách đồng bộ, đột phá nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho các DN phát triển. Những chính sách này phải bao phủ từ xây dựng thương hiệu quốc gia, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đến hỗ trợ tài chính và phát triển bền vững. Tất cả sẽ là nền tảng quan trọng để DN Việt Nam không chỉ cạnh tranh trong nước mà còn khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Đầu tiên và tiên quyết, cần có chương trình phát triển thương hiệu quốc gia mạnh mẽ, với sự hỗ trợ từ các chương trình kết nối DN với chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực marketing và xuất nhập khẩu. Các DN Việt Nam cần được định vị rõ ràng trên bản đồ thương mại toàn cầu, với những chiến lược thương hiệu gắn liền với giá trị văn hóa và chất lượng sản phẩm. Điều này không chỉ nâng cao vị thế của DN Việt Nam mà còn tạo điều kiện để các DN Việt thâm nhập sâu hơn vào các thị trường quốc tế thông qua mạng lưới ngoại giao.

Thứ hai, cần có chính sách ưu tiên tiêu dùng nội địa, thúc đẩy lòng tự hào dân tộc và ưu tiên sử dụng sản phẩm "Made in Vietnam" trong các dự án công, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của DN Việt Nam;

Thứ ba, Chính phủ cần tạo cơ chế để các DN dẫn đầu ngành đóng vai trò dẫn dắt, liên kết với các nhà cung cấp trong nước nhằm hình thành chuỗi cung ứng đồng bộ, từ đó giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu;

Thứ tư, cần đẩy mạnh các dự án chuyển giao công nghệ từ nước ngoài, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, vật liệu mới và trí tuệ nhân tạo. Điều này sẽ giúp DN Việt Nam làm chủ các công nghệ tiên tiến, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Thứ năm, cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế công nghiệp, quản trị sản xuất thông minh và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AI và IoT. Bên cạnh đó, các chương trình hợp tác quốc tế và thành lập trung tâm đào tạo tại địa phương sẽ giúp phổ cập kiến thức công nghệ rộng khắp và xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao;

Thứ sáu, các chính sách miễn giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu và ưu đãi tài chính cho DN đầu tư vào R&D cần được triển khai mạnh mẽ để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Cuối cùng, cần có các chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang mô hình kinh tế tuần hoàn, tập trung vào tái chế và giảm thiểu rác thải công nghiệp, sẽ giúp DN Việt Nam phát triển bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và gia tăng cơ hội xuất khẩu.

• Xin trân trọng cảm ơn ông!

VÂN HƯƠNG - LÊ ĐỒNG

Phải xây dựng được chính sách cụ thể để doanh nghiệp lớn có thể đạt đến vai trò “quy tụ”

Đó là quan điểm của PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, Chuyên gia kinh tế, trong cuộc phỏng vấn với Báo Pháp luật Việt Nam xung quanh vấn đề chính sách nào để xây dựng được những doanh nghiệp dân tộc (DNDT).

Cần chính sách tốt, thể chế tốt

• *Thưa ông, Đảng và Nhà nước hiện nay đang quyết tâm xây dựng được những DNDT lớn mạnh, làm lực lượng nòng cốt phát triển nền kinh tế. Ông đánh giá thế nào về tiềm lực xây dựng đội ngũ DNDT của Việt Nam?*

- Có thể nói nội lực của kinh tế Việt Nam lớn lắm, nên việc đặt ra mục tiêu xây dựng những DNDT là đúng đắn và vô cùng cần thiết. Nhưng vấn đề quan trọng là làm sao Nhà nước có khuôn khổ chính sách tốt, có thể chế tốt để tận dụng được nội lực hay không.

Câu chuyện xây dựng DNDT không phải là xa xôi, lâu dài nữa mà trong thời gian trước mắt tôi thấy rất cần, nếu như chúng ta không làm được việc này, không liên kết được các DN Việt Nam để tạo ra được những sản phẩm thương hiệu mang tính quốc gia, để cạnh tranh được với quốc tế chúng ta sẽ khó lòng tồn tại.

Muốn vươn mình, cần có những sản phẩm thuần Việt

• *Việt Nam có thể xây dựng những DNDT bằng cách nào, thưa ông?*

- Thực tế mà nói bây giờ chúng ta muốn vươn mình được thì chúng ta phải có những sản phẩm thuần Việt, tức là có sự phát triển của những DN đầu đàn, cả những DN nhà nước, DN tư nhân để họ tạo ra được những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia và có tầm ảnh hưởng quốc tế. Rồi những DN ấy có vai trò như là hạt nhân, kết nối các DN nhỏ và vừa, để từ đó chúng ta có cái gọi là chuỗi sản xuất thuần Việt, chuỗi giá trị thuần Việt và có được cái gọi là “nội lực của riêng mình”.

Vì như chúng ta thấy hiện nay, đến 70% hàng xuất khẩu là hàng của các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Nhưng FDI thì đa phần khai thác trong nhiều năm, đến khi thấy không còn hiệu quả nữa, có thể do lương cao, do máy móc cũ đi rồi, mức độ sản phẩm cạnh tranh không còn nữa họ bỏ đi. Lúc bấy giờ mình làm gì?

Đó chính là những trở ngại đòi hỏi chúng ta phải tạo ra cơ chế để những DN lớn của Việt Nam, là những hạt nhân hay những sếu đầu đàn có thể quy tụ được các DN nhỏ và vừa, tạo ra chuỗi sản xuất thuần Việt, chuỗi giá trị thuần Việt, có những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia ảnh hưởng trên trường quốc tế được thì lúc đó chúng ta mới có thể vươn mình được.

Và trong quá trình ấy, Chính phủ phải



• PGS.TS Đinh Trọng Thịnh.

là người tạo ra khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho DN lớn dần lên, để chúng ta có thể tạo dựng được những sản phẩm hàng hóa thuần Việt, những chuỗi liên kết của người Việt.

“Không thể chính sách chung chung mà yêu cầu doanh nghiệp lớn quy tụ được”

• *Vậy theo ông, cần có những cơ chế, chính sách như thế nào để thúc đẩy được đội ngũ DN vươn lên mạnh mẽ, sớm trở thành những DNDT?*

- Chính sách rất quan trọng, mà thực tế thì Bộ Chính trị, Trung ương, Chính phủ cũng đã có các nghị quyết rồi, Chính phủ cũng đã có bàn bạc rồi. Ví dụ chúng ta đang hướng đến việc xây dựng Luật Công

nh nghiệp trọng điểm thì rõ ràng bây giờ chúng ta phải chú trọng, phải cụ thể hóa hơn đi. Khi đó DN lớn, DN trọng điểm có cơ chế phát triển, từ đó họ kêu gọi những DN nhỏ và vừa hợp tác với mình. Từ đó họ sẽ xây dựng những ưu tiên cho DN nhỏ và vừa ra sao, như thế nào khi họ có cơ chế ưu đãi về vốn, tài sản, về cách thức để hoạt động. Cứ phải cụ thể chính sách thì các DN quy mô lớn, dẫn đầu mới có lực để quy tụ những DN nhỏ hơn. Không thể có những chính sách chung chung rồi yêu cầu DN lớn quy tụ được.

Hoặc ví như, những DN lớn muốn huy động vốn lớn, nhưng huy động trong nước thì khó mà huy động quốc tế thì Chính phủ không bảo lãnh. Nếu DN này đi một mình thì rõ ràng “cũng quá sức”. Do vậy, xây dựng chính sách là cả một vấn đề, phải làm sao để những chính sách phải được quy định cụ thể, rõ ràng. Những chính sách ưu tiên, ưu đãi đó phải thực tế và phù hợp với mong muốn của DN.

Từ họ làm được những sản phẩm mang tính tiêu biểu, rồi sau đó họ mới quy tụ được các DN, phân cấp DN này sản xuất bộ phận cụ thể nào, DN khác sản xuất tiếp cận chi tiết nào trong hàng hóa, sản phẩm mà DN lớn sản xuất ra; dần dần mới tạo ra được một cái gọi là chuỗi sản xuất hàng hóa nào đó thuần Việt, mới tạo ra chuỗi giá trị thuần Việt. Lúc đó chúng ta mới đứng được trên đôi chân của mình.

• *Trân trọng cảm ơn ông!*

HOÀNG TÚ (thực hiện)

Hàn Quốc tích cực hoàn thiện các quy định về chaebol trong bối cảnh mới

Mặc dù duy trì cơ bản các quy định về chaebol từ những năm 1980, nhưng những biến chuyển thời cuộc tại Hàn Quốc đã đặt ra yêu cầu phải sửa đổi Đạo luật Quy định Độc quyền, nhất là trong bối cảnh phát triển kinh tế kỹ thuật số.

Xuất hiện các loại hình tập đoàn doanh nghiệp lớn mới

Tại thời điểm ban hành Đạo luật Quy định Độc quyền của Hàn Quốc, không có sự phân biệt nào xảy ra giữa các nhóm doanh nghiệp (DN) lớn và các thực thể kinh tế thường được coi là chaebol. Tuy nhiên, các vấn đề bắt đầu xuất hiện khi một nhóm DN nhà nước hoặc một nhóm DN được chỉ định là một nhóm DN lớn mà không tập trung quyền sở hữu như mô hình chaebol truyền thống. Điều này đặt ra câu hỏi liệu các quy định được hình thành để điều chỉnh chaebol có quá mức hay không?

Các cuộc thảo luận xung quanh vấn đề này đã dẫn đến kết luận rằng ngay cả các nhóm DN không có chủ sở hữu cũng phải tuân theo quy định vì các nhóm DN không có chủ sở hữu cũng có thể phát sinh ra các vấn đề liên quan đến sự tập trung chung. Đặc biệt, kể từ những năm 2000, sự gia tăng số lượng chi nhánh thuộc các tập đoàn DN không có chủ sở



• Trụ sở SK - một trong những chaebol hàng đầu của Hàn Quốc. (Ảnh: Korea Economic Daily)

hữu và mở rộng tổng quy mô chính là cơ sở vững chắc để hỗ trợ cách tiếp cận trên.

Tại Hàn Quốc hiện nay, các loại hình tập đoàn DN lớn mới đang xuất hiện ngày càng nhiều khi nền kinh tế kỹ thuật số phát triển. Theo đó, các công ty kỹ thuật số như Naver, Kakao, Netmarble và Nexon Group được đưa vào “tầm ngắm” vì các công ty này đáp ứng các yêu cầu của các tập đoàn DN lớn.

Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt đáng kể giữa các công ty như vậy và chaebol truyền thống về mặt quản trị và phân phối các ngành công nghiệp. Thực tế này cho thấy sự cần thiết phải thay đổi hệ

thống quản lý đã được hình thành đối với chaebol truyền thống.

Các chaebol cũng luôn tìm cách cải thiện chính mình

Các cuộc thảo luận trên cũng hướng đến chuyển đổi một khung pháp lý duy nhất thành một khung pháp lý tương xứng với đặc điểm của các nhóm DN. Như đã phân tích, khoảng 40% các tập đoàn kinh doanh lớn đang chuyển sang các hệ thống công ty cổ phần. Các nhóm có hệ thống công ty cổ phần khác với các nhóm chưa chuyển đổi về cách kiểm soát và tính minh bạch về cấu trúc và sự khác biệt này sẽ cần

được phản ánh trong các quy định.

Những cuộc thảo luận này cũng liên quan đến chính sách khuyến khích các công ty cổ phần của Chính phủ. Trong quá trình này, một số quy tắc đã được nói lỏng các hạn chế ban đầu đối với các công ty cổ phần, dẫn đến sự gia tăng số lượng các nhóm doanh nghiệp chuyển sang các công ty cổ phần.

Điều quan trọng nhất được các chuyên gia pháp lý lưu ý là nhiệm vụ của Đạo luật Quy định Độc quyền là giải quyết các vấn đề cạnh tranh liên quan đến chaebol. Những sửa đổi, bổ sung đối với các nguyên tắc pháp lý được đánh giá là sẽ không chỉ có tác động tích cực đến việc tăng cường thực thi các cơ quan quản lý mà còn dẫn đến sự rõ ràng về quy định cho những người tham gia thị trường. Hơn nữa, điều này sẽ đóng góp có ý nghĩa vào việc tăng các chức năng kiểm soát tự động của thị trường.

Câu hỏi đặt ra là liệu các phương pháp quản lý kinh tế theo định hướng chaebol có hiệu quả khi đối mặt với những thay đổi dựa trên nền tảng trong tương lai đối với các ngành công nghiệp và sự cạnh tranh khốc liệt về đổi mới hay không? Nếu có, cần được phản ánh trong việc duy trì hoặc sửa đổi khung pháp lý chaebol theo Đạo luật Quy định Độc quyền hiện hành. Tất nhiên, bản thân các chaebol cũng đang tìm cách cải thiện những vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn cần có sự hỗ trợ để đảm bảo rằng những nỗ lực của chính chaebol sẽ có hiệu quả. Từ quan điểm này, các nỗ lực cải thiện quản trị doanh nghiệp, chẳng hạn như tăng cường quyền và lợi ích của cổ đông và tăng cường quyền lực của Hội đồng quản trị theo Đạo luật Thương mại, có thể là những đóng góp có ý nghĩa trong quá trình hoàn thiện Đạo luật Quy định Độc quyền của Hàn Quốc. **GIA LÂM**

Xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao

Ngày 26/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long.

Theo báo cáo tại cuộc họp, sau hơn 15 năm thực hiện, Luật Cán bộ, công chức đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan nhà nước các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân. Việc thực hiện các quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành góp phần quan trọng thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Luật Cán bộ, công chức bộc lộ một số hạn chế nhất định, cần tiếp tục được hoàn thiện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đồng bộ với các quy định mới của Đảng. Vì vậy, việc xây dựng Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) là cần thiết.

Để đáp ứng các yêu cầu của cuộc cách mạng tinh gọn, sắp xếp bộ máy hiện nay, tại cuộc họp, ông Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam cho rằng, các chính sách được nêu trong dự thảo Luật phải mang tính toàn diện, đột phá, tác động đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn xã hội. Đồng thời đề xuất bổ sung quy định cho phép cơ quan nhà nước được ký hợp đồng lao động đối với một số vị trí việc làm thực thi, thừa hành do công chức đảm nhiệm để tạo sự linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực; nghiên cứu xây dựng cơ chế sát hạch để thường xuyên sàng lọc đội ngũ cán bộ, công chức...

Đại diện Vụ Các vấn đề chung về



● Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: PV)

xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp nêu ý kiến, khi xây dựng chính sách trong dự thảo Luật cần phải có sự phân định rõ ràng giữa vị trí cán bộ và công chức. Về chính sách đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, đại diện này cho rằng dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) vẫn chưa đề xuất các biện pháp, giải pháp cụ thể đối với một số vấn đề cốt lõi, như: phương pháp, cách thức xác định hệ thống vị trí việc làm, khung năng lực, khung tiêu chí, cơ sở cho việc xác định các quy định cụ thể trong đề xuất hợp lệ tại đề cương...

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tại cuộc họp cũng đồng tình, cần phải xây dựng môi trường thực hiện công vụ lành mạnh để khuyến khích cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có cơ chế loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm đối với cán bộ, công chức khi thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo... Đồng thời đề nghị nghiên cứu thêm chính sách không chỉ giữ được nguồn nhân lực có chuyên môn mà còn thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong bộ máy của hệ thống chính trị.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng

Đặng Hoàng Oanh đề nghị rà soát, điều chỉnh tên gọi của các chính sách. Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, quy định những nội dung mang tính khung, nguyên tắc, thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Những nội dung mang tính biến động thì giao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, địa phương quy định để bảo đảm linh hoạt trong điều hành và kịp thời đáp ứng yêu cầu của công tác cán bộ trong từng thời kỳ.

Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng cần kiểm tra, xem xét lại nội dung của dự thảo Luật để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; đánh giá tác động chính sách trên các phương diện kinh tế, xã hội, giới, thủ tục hành chính, hệ thống pháp luật; tính toán chi phí, lợi ích của từng giải pháp thực hiện chính sách và chi tiết hoá các chính sách thành các điều khoản trong Đề cương chi tiết dự thảo Luật.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng đề nghị làm rõ cách thức xác định vị trí việc làm; cách thức và lộ trình thực hiện bỏ quy định về ngạch và cơ cấu ngạch công chức; tiêu chí xác định thứ bậc, trình độ nghiệp vụ, chuyên môn nếu bỏ ngạch công chức...

PHƯƠNG MAI

Tăng cường phân cấp, phân quyền trong xây dựng pháp luật

Ngày 26/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo "Tăng cường phân cấp, phân quyền và chuyên nghiệp hoá công tác xây dựng pháp luật trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Phát biểu khai mạc, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Trần Anh Đức nhấn mạnh phân cấp, phân quyền và chuyên nghiệp hoá trong xây dựng pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống pháp luật của bất kỳ quốc gia nào. Những yếu tố này đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả, đồng bộ của hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và tốc độ phản ứng với các vấn đề phát sinh trong xã hội. Đây cũng là những yếu tố cần thiết giúp nâng cao chất

lượng các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Trên tinh thần đó, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm tới công tác phân cấp, phân quyền và chuyên nghiệp hoá công tác xây dựng pháp luật. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo phải "phân định rõ khâu xây dựng chính sách và quy phạm hoá chính sách. Nghiên cứu việc tổ chức soạn thảo VBQPPL tập trung, bảo đảm tính chuyên nghiệp, đồng bộ thống nhất".

Tại Nghị quyết số 188/NQ-CP ngày 11/10/2024 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh

"tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực với phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Thực hiện các chỉ đạo trên, Bộ Tư pháp đã khẩn trương tham mưu với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi Luật Ban hành VBQPPL để cụ thể hoá các tư duy, quan điểm mới trong xây dựng pháp luật.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, đại diện Bộ, ngành, địa phương đã chia sẻ thực trạng phân cấp, phân quyền trong xây dựng pháp luật và khó khăn, vướng mắc trong khâu quy phạm hoá chính sách; từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ gắn với việc sửa đổi Luật Ban hành VBQPPL. K.QUY

Sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động công chứng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2024 do Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam tổ chức sáng 26/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị thực hiện sắp xếp tinh, gọn bộ máy, Hiệp hội cần phát huy sứ mệnh, chức trách, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là vai trò tự quản để hoạt động của Hiệp hội đạt hiệu quả cao nhất.

Báo cáo kết quả công tác năm 2024 tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam Hoàng Xuân Hoan cho biết, để triển khai các nhiệm vụ chung theo Điều lệ Hiệp hội và thực hiện 13 nhóm nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2024, Hội đồng công chứng viên toàn quốc đã ban hành 05 nghị quyết, trong đó gồm 01 nghị quyết của Hội đồng và 04 nghị quyết của Ban Thường vụ; ban hành 06 quy chế và 01 quy định (sửa đổi).

Bộ máy tổ chức của Hiệp hội cơ bản đã được xác định rõ. Đối với các hội công chứng viên tại các địa phương, đến nay đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Hội Công chứng viên. 51/63 Hội Công chứng viên đã hoàn thành các thủ tục gia hạn nhiệm kỳ phù hợp với thời hạn nhiệm kỳ của Hiệp hội theo Điều lệ.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng đã tham gia góp ý, xây dựng và phản biện chính sách; khảo sát, tập hợp các vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ và quá trình hành nghề của công chứng viên tại các địa phương; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng nghề nghiệp; xây dựng và triển khai thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng... Tuy nhiên, ông Hoàng Xuân Hoan cũng chỉ ra một số tồn tại.

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được và sự tích cực, chủ động của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế liên quan đến hoạt động công chứng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi nhận định, hoạt động của Hiệp hội và các Hội ở địa phương đã dần đi vào nề nếp; hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, được đối tác nước ngoài đánh giá cao... đóng góp vào thành công chung của hoạt động công chứng.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi cũng thừa nhận vẫn còn xảy ra sai sót, vi phạm pháp luật trong hành nghề công chứng; nhiều công chứng viên còn vi phạm đạo đức nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số trong hoạt động công chứng còn hạn chế; hoạt động của Hiệp hội và các Hội ở địa phương còn chưa đồng đều... dẫn đến việc thực hiện một số nhiệm vụ chưa đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Thứ trưởng yêu cầu thời gian tới, trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị thực hiện sắp xếp tinh, gọn bộ máy, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam cần phát huy sứ mệnh, chức trách, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là vai trò tự quản để hoạt động của Hiệp hội đạt hiệu quả cao nhất, đảm bảo tính chuyên nghiệp, tuân thủ quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu của xã hội. Đồng thời, yêu cầu Hiệp hội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyên đổi số trong hoạt động công chứng.

Về phía Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi cho biết sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật công chứng và Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng đối với Hiệp hội; đồng thời tăng cường phối hợp trong triển khai thi hành Luật Công chứng (sửa đổi).

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam Nguyễn Chí Thiện cho biết sẽ hoàn thiện Báo cáo tổng kết để đưa vào Chương trình hành động năm 2025 của Hiệp hội. Đồng thời đề nghị các hội viên của Hiệp hội cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giai đoạn mới; tập trung xây dựng quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; phát huy những thành tích trong công tác đối ngoại và nâng cao hiệu quả của các Ban trong Hiệp hội hướng đến hoạt động đồng đều, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của xã hội. HUƠNG GIANG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÁP CHẾ:

Dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”

“Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm” - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Võ Văn Hưng tại Hội nghị tổng kết công tác pháp chế năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Bộ này, hôm qua - 26/12.

Hoàn thành 100% kế hoạch

Năm 2024, công tác pháp chế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) được triển khai thực hiện trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, tuy nhiên về cơ bản đã đạt kế hoạch và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đạt kết quả cao.

Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), đến ngày 31/12/2024, Hệ thống VBQPPL do Bộ chủ trì soạn thảo trình và ban hành là 470 văn bản gồm: 10 Luật, 1 Nghị quyết, 72 Nghị định, 45 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 33 Thông tư liên tịch, 290 Thông tư, 18 Quyết định của Bộ trưởng, 1 Chỉ thị. Kế hoạch năm 2024, Bộ NN&PTNT đã trình Chính phủ 9 Nghị định, 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đã ban hành 4 Nghị định, 1 Quyết định. Bộ trưởng ban hành 24 Thông tư. Hoàn thành 100% kế hoạch. Ngoài ra, Bộ trưởng còn ban hành 1 Thông tư ban hành QCVN về thức ăn chăn nuôi.

Về rà soát VBQPPL, kết quả rà soát tại các Báo cáo rà soát, Bộ xử lý 80 văn bản, gồm: 4 Luật, 16 Nghị định, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 58 Thông tư. Theo kết quả rà soát: Dừng xử lý 4 Luật/80 văn bản; Đã hoàn thành việc xử lý: 46/80 văn bản; Chưa hoàn thành xử lý: 30/80 văn bản, trong đó gồm 9 Nghị định, 21 Thông tư. Tuy triển khai nhiều hoạt động rà soát nhưng với khối lượng văn bản lớn, thời gian gấp, một số trường hợp trùng lặp về phạm vi rà soát còn chậm, kéo dài, phải thực hiện theo lộ trình, chưa sửa ngay tất cả các VBQPPL.



● Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Võ Văn Hưng thay mặt Bộ trưởng trao Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân đạt thành tích cao về công tác pháp chế năm 2024. (Ảnh: PV)

Công tác pháp chế cần bám sát chiến lược ngành

Năm 2025, trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ NN&PTNT tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, phát huy nguồn lực, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. 2025 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển ngành 5 năm 2021 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là năm thứ tư thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, công tác pháp chế của Bộ tập trung thực hiện các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết, Kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030 để góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý đủ mạnh để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Về theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Bộ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về vi phạm hành chính năm 2024. Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực NN&PTNT năm 2024 đối với 2 Sở NN&PTNT Hải Dương và Bắc Kạn. Tham gia Đoàn kiểm tra do Bộ Tư pháp chủ trì kiểm tra công tác xử lý VPHC tại các địa phương: Bạc Liêu, Tây Ninh. Phối hợp chặt chẽ trong việc góp ý, thẩm định các Nghị định liên quan đến xử phạt VPHC do Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng để kịp thời đề xuất xử lý vướng mắc trong thi hành pháp luật về xử phạt VPHC lĩnh vực nông nghiệp.

Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Võ Văn Hưng đánh giá cao báo cáo về công tác pháp chế và các ý kiến tham luận tại Hội nghị. Báo cáo đã chỉ rõ, cụ thể cả những việc đã làm được và chưa làm được của năm 2024, tìm ra được nguyên nhân, giải pháp khắc phục của từng vấn đề. Thứ trưởng ghi nhận đóng góp của đội ngũ

làm công tác pháp chế của Bộ, của ngành trong việc xây dựng, đồng bộ, chuẩn hóa, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật. Vụ Pháp chế đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng văn bản pháp luật ngày càng chuyên nghiệp, bài bản hơn, khoa học hơn.

Bên cạnh những thành tựu nổi bật, Thứ trưởng Võ Văn Hưng cũng đề nghị các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tập trung theo các nhóm: Nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện chính sách và tổ chức thực thi pháp luật; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”; Đổi mới mạnh mẽ quy trình xây dựng với “ba bảo đảm”, đánh giá hiệu quả pháp luật sau ban hành với mục tiêu “chủ động phát hiện và tháo gỡ nhanh nhất những “điểm nghẽn” có nguyên nhân từ các quy định của pháp luật”; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương; Cải cách thủ

tục hành chính; Kiểm soát quyền lực trong xây dựng pháp luật, chống tiêu cực, “lợi ích nhóm”. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng.

Mục tiêu hoàn thành 100% Kế hoạch xây dựng VBQPPL năm 2025 của Bộ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng quy trình quy định. Tập trung xử lý các “điểm nghẽn” hiện nay của các VBQPPL đã được xác định thông qua quá trình rà soát, theo dõi thi hành pháp luật, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần triển khai thực hiện hiệu quả 2 Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện VBQPPL, chiến lược, quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch hành động của Bộ NN&PTNT giai đoạn đến năm 2030” và Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phục vụ Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

GIA HỒNG

TIN TỨC

Giảm lãi suất cho vay 2% đối với khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng của bão số 3

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Quyết định số 1629/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội bị ảnh hưởng của bão số 3 (Yagi). Quyết định nêu rõ, đối tượng giảm lãi suất cho vay là khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) tại 26 địa phương khu vực miền Bắc và Thanh Hóa.

Mức giảm lãi suất cho vay là 2%/năm; áp dụng đối với khoản vay có dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội từ ngày 01/9/2024 đến hết ngày 31/12/2024. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/9/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường các biện pháp cân đối chi phí hoạt động để thực hiện việc giảm lãi suất cho vay trong phạm vi kế hoạch vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý được giao năm 2024; chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của thông tin số liệu báo cáo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo an toàn hoạt động và chất lượng tín dụng của ngân hàng. **HOÀNG TÚ**

Bộ Tài chính yêu cầu quản lý giá dịp Tết

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 05/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Theo đó, yêu cầu Cục Quản lý giá có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, các đơn vị chức năng thuộc các Bộ, ngành nắm bắt thông tin, theo dõi sát diễn biến cung - cầu, thị trường, giá cả, nhất là đối với một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng tư liệu sản xuất quan trọng có giá biến động lớn; Đồng thời kịp thời tham mưu trình Bộ các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát; chủ trì triển khai các đoàn kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện công tác quản lý, bình ổn giá tại một số địa bàn trọng điểm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Ngoài ra, cần chủ động tổ chức triển khai các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá; đẩy mạnh công tác tổng hợp thông tin, phân tích dự báo diễn biến giá cả thị trường; chủ động xây dựng kịch bản điều hành giá năm 2025 và tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý, điều hành giá phù hợp.

Các Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành chủ động tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi sát diễn biến tình hình cung - cầu, giá cả thị trường trên địa bàn trước, trong và sau Tết, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ trực tiếp nhu cầu của người dân như nhóm mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, dịch vụ du lịch, tham quan, dịch vụ vận chuyển hành khách... và các mặt hàng thiết yếu khác liên quan đến sản xuất để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp bình ổn giá theo quy định của pháp luật, có phương án điều tiết, hỗ trợ lưu thông nguồn hàng hợp lý, đề xuất kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia theo quy định.

NINH CÔ



Sau ba hồi còi như lời chào đất liền âm vang giòn giã, những chuyến tàu đặc biệt đã rời Quân cảng Cam Ranh, bắt đầu hải trình vượt sóng gió chở Tết yêu thương, mang Xuân ấm áp đến với quân, dân quần đảo Trường Sa.

Chiều 26/12, tại Quân cảng Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Lễ tiễn các tàu và Đoàn công tác rời cảng vượt biển đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa - phần đất Việt giữa trùng khơi thuộc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tết ấm hương vị quê hương

Hoạt động ra thăm, chúc Tết Trường Sa nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân; là trách nhiệm, tấm lòng của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và đồng bào cả nước cùng hướng về phần đất thiêng liêng ở khơi xa, đồng lòng vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc; chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần ngày càng đầy đủ cho quân và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đang trực tiếp tham gia cùng Đoàn công tác, từ sáng sớm ngày 26/12, những kiện hàng cuối cùng đã được khảm trưng vận chuyển lên các tàu.

Quả Tết năm nay là lương thực, thực phẩm, sản phẩm mang bản sắc ngày Tết cổ truyền của người Việt. Những nhánh mai, cành đào, cây quất được các cán bộ, chiến sĩ nâng niu cẩn thận mang lên tàu. Những thùng quà được xếp gọn gàng. Từ lá dong, gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, dưa hành, bánh mứt, hoa tươi, mâm ngũ quả... cho đến đèn trang trí, cuốn lịch năm mới. Tất cả đầy ấm áp, như đã thấy Trường Sa hiện ra với cái Tết ấm cúng.

Phát biểu tại Lễ tiễn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu khẳng định: "Vượt qua muôn vàn khó khăn, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên quần đảo



● Vận chuyển hoa tươi, quà và nhu yếu phẩm lên tàu mang ra đảo.

(Ảnh trong bài: Nguyễn Phong)

Trường Sa đã kiên cường bám trụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, xây dựng đảo trở thành một biểu tượng của ý chí và sức mạnh Việt Nam. Những ngày cuối năm, tàu ra Trường Sa không chỉ mang theo bánh, mứt, hoa quả... mà quan trọng hơn, đó là tình cảm, sự quan tâm, nghĩa tình của Nhân dân cả nước dành cho Trường Sa. Sự quan tâm này sẽ tiếp thêm động lực, là nguồn sức mạnh để quân và dân Trường Sa luôn kẻ vai sát cánh, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió bảo vệ vững chắc vùng biển đảo của Tổ quốc thiêng liêng".

Theo TS. Nguyễn Ngọc Huy - Chuyên gia thời tiết và cảnh báo thiên tai cục đoàn của Việt Nam thông tin, trong hải trình dịp này của Đoàn công tác dự báo thời tiết không thực sự thuận lợi vào đầu

hải trình do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Biển động, gió khá lớn và có mưa, sóng biển có thể cao từ 3 - 4m. Dầu vậy, các cán bộ, chiến sĩ và thành viên trên các tàu đã xác định phải tập trung cao độ, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, phải chở Tết ra từng đảo của Trường Sa sớm nhất có thể.

Đề Trường Sa gần hơn nữa với đất liền

Nhiều cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên Tàu 571 khẳng định, với ý thức thiêng liêng, là "nhịp cầu nối" đất liền với biển đảo khơi xa, tất cả họ đều mang trong mình niềm phần khởi, tự hào khi được nhận trọng trách thiêng liêng. Đây không chỉ là chuyến tàu hàng thuần túy, mà còn là hành trình nặng trĩu những gửi gắm, tin yêu và sự cảm

Vượt sóng chở Tết đến với quân, dân Trường Sa



● Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu phát biểu tại Lễ tiễn đoàn.

"Báo chí yêu dân và lính đảo"

Thông qua nhóm "chat Zalo" trao đổi thông tin, nghiệp vụ trong hải trình đến với Trường Sa, một hoạt động đầy ý nghĩa được khởi xướng: Bằng tấm lòng tha thiết yêu thương đối với quân, dân đang sinh sống, công tác, sản xuất trên quần đảo Trường Sa, những người làm báo tham gia Đoàn công tác đã đóng góp nhanh, xây dựng được một nguồn quỹ "Báo chí yêu dân và lính đảo". Họ mua thêm những phần quà tặng, gửi gắm thêm niềm yêu thương, động viên tinh thần để bà con Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ đón Tết Ất Tỵ an vui hơn nữa.

phục, sẻ chia gian khó của người thân, Nhân dân khắp ba miền đất nước gửi tới các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi phần đất Việt giữa trùng dương.

Cùng đi trên các tàu ra quần đảo Trường Sa là khoảng 100 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước. Đứng bên Quân cảng Cam Ranh và bày tỏ vinh dự được tham gia Đoàn công tác, nhà báo Hoàng Thanh Tuấn - Báo Nam Định chia sẻ: "Đây là lần đầu tôi được ra với Trường Sa để càng thêm yêu Tổ quốc, càng thêm tự hào non sông gấm vóc Việt Nam và nhủ lòng mình sẽ nỗ lực hết mình để mang đến những thông tin, hình ảnh sinh động, hay và ý nghĩa nhất cho độc giả".

Phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật Đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Hữu Minh - Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân gửi gắm kỳ vọng: Những nhà báo ra Trường Sa lần này mang theo tình cảm, những thông tin nóng hổi từ đất liền gửi đến

quân và dân tại các đảo, xã đảo, thị trấn của huyện đảo Trường Sa. Và thông qua những dòng viết, thước phim chân thật, bức ảnh sinh động để phản ánh đầy đủ cuộc sống tươi mới, hiện đại từng ngày, sức sống mãnh liệt như mùa xuân trên quần đảo Trường Sa. Đông đảo Nhân dân cả nước và kiều bào xa xứ ở nước ngoài sẽ nắm bắt, tin tưởng và đồng lòng cùng sự nghiệp bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để Trường Sa đến gần hơn nữa với đất liền...

Cũng thời gian này, có thêm đặc biệt khi Vùng 4 Hải quân vinh dự, tự hào được Chủ tịch nước ký tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới". Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, quê hương.

NGUYỄN PHONG

HẢI PHÒNG:

Xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm

Ngày 26/12, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Ban Vận động UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng hồ sơ vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm và nhấn mạnh việc xây dựng hồ sơ là

một chiến lược dài hạn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo TP đối với việc tôn vinh một danh nhân văn hóa tiêu biểu của TP. Các hoạt động trong năm 2024 đã được triển khai nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm.

Trong năm 2025, Phó Chủ tịch TP Lê Khắc Nam đề nghị các sở, ngành tiếp tục tuyên truyền các hoạt động liên quan

đến Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật và sản xuất phim về Trạng Trình. Các công trình nghiên cứu khoa học về Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm cũng sẽ được tiếp tục triển khai, bao gồm Hội thảo quốc gia và các đề tài nghiên cứu cấp TP, đặc biệt là những nghiên cứu ở nước ngoài như Pháp, Nga và Trung Quốc.

Cũng tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở VH&TT Hải Phòng Trịnh Văn Tú cho biết,

trong năm 2024, các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan đã chủ động phối hợp, triển khai các nhiệm vụ và đạt được một số kết quả quan trọng. Cụ thể, đã sưu tầm, kiểm kê và lập thư mục 48 tác phẩm của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, bao gồm các tác phẩm nổi bật như Bạch Vân Am thi tập, Bạch Vân Am thi văn tập và nhiều công trình nghiên cứu khác về ông. Các tài liệu này đã được biên soạn thành thư mục Nguyễn

Bình Khiêm tác giả và tác phẩm, gồm 487 tài liệu, với tổng số 1.355 trang.

Bên cạnh đó, Hội thảo cấp TP về Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đã được tổ chức thành công với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ quan nghiên cứu Trung ương và địa phương. Hội thảo đã thảo luận về các chủ đề lớn như bối cảnh Đại Việt thế kỷ XVI, thân thế, sự nghiệp và đóng góp của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, cũng như các di sản văn hóa liên quan đến ông. Những kết quả từ Hội thảo đã góp phần khẳng định công lao của ông đối với lịch sử dân tộc và làm cơ sở khoa học vững chắc cho việc xây dựng hồ sơ vinh danh ông...

HẢI ANH

QUẢNG TRỊ:

Quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 8/2025

Theo số liệu từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, từ 2021 đến nay, tổng kinh phí huy động để thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, Quỹ "Vi người nghèo", ngân sách của tỉnh phân bổ và các nguồn hỗ trợ khác, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới 3.752 nhà ở, sửa chữa 659 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 213 tỉ đồng.

Riêng nhà ở theo Đề án 197 "Huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2026" đã hỗ trợ xây dựng mới 1.860 nhà ở cho người nghèo với số kinh phí thực hiện trên 126 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, từ 2021 đến nay, thông qua Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" đã hỗ trợ xây mới 677 nhà, sửa chữa 172 nhà ở của người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên 58,76 tỉ đồng.

Theo thống kê sơ bộ, hiện toàn tỉnh còn hơn 7.100 nhà cần sửa chữa, cải tạo, xây mới, trong đó xây mới 2.500 nhà, sửa chữa hơn 4.600 nhà. Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết, xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai, ưu tiên nguồn lực, tập trung xây dựng nhà ở cho các đối tượng theo danh sách đã được phê duyệt từ các nguồn huy động được. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ, động viên các hộ gia đình cố gắng vươn lên phát triển kinh tế, chủ động trong việc xây dựng, sửa chữa nhà ở đảm bảo an toàn.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai phát động cao điểm thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tỉnh Quảng Trị quyết tâm hoàn thành tốt và nhanh chóng mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước tháng 8/2025, thay vì tháng 12/2025 như các địa phương khác. **TÁM BẢY**

BÌNH THUẬN:

Tăng cường giải pháp chống khai thác IUU

Ngày 26/12, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, để chuẩn bị cho cuộc làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần thứ 5, hiện công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của tỉnh đang được đẩy mạnh.

Sau hơn 7 năm nỗ lực (2017 - 2024), Bình Thuận đã có nhiều cải thiện trong việc thực hiện các khuyến nghị của EC. Để đạt được kết quả tốt nhất trong cuộc thanh tra sắp tới và gỡ cảnh báo "thẻ vàng" với ngành thủy sản, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Sở NN&PTNT cùng UBND cấp huyện vùng biển khẩn trương rà soát và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo chỉ đạo về công tác chống khai thác IUU. Khẩn trương rà soát, xác minh, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm khai thác IUU, gồm việc ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS), gửi và vận chuyển thiết bị VMS trái phép, môi giới móc nối khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Thực hiện cao điểm công tác thực thi pháp luật, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản. Các vụ vi phạm phải được đưa ra truy tố và xét xử nghiêm minh.

TIỀN DŨNG

BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

Hỗ trợ mô hình liên kết sản xuất muối gắn với tiêu thụ sản phẩm

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ mô hình liên kết diêm tố chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm muối của Cty TNHH Sản xuất - Thương mại Phương Hiền (huyện Long Điền), với tổng nguồn vốn thực hiện hơn 4,1 tỷ đồng.

Mô hình này được đánh giá nâng cao chất lượng sản phẩm muối, tạo đầu ra ổn định cho diêm dân trong khu vực. Mô hình liên kết này được triển khai trong 3 năm (2024 - 2026), mục tiêu xây dựng chuỗi sản xuất và tiêu thụ muối bền vững. Trong năm đầu tiên, mô hình sẽ kết nối 8 diêm dân tại Long Điền và TP Bà Rịa. Từ 2025 - 2026, số lượng diêm dân tham gia sẽ tăng thêm khoảng 10 - 15 người/năm; bảo đảm quy trình sản xuất và chế biến muối đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Để thực hiện mô hình này, các diêm dân sẽ được hỗ trợ tư vấn, nghiên cứu xây dựng dự án liên kết, phương án sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên kết. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, mức tối đa không quá 250 triệu đồng/dự án. Mô hình cũng sẽ cung cấp các thiết bị cần thiết cho sản xuất chế biến muối, gồm máy nghiền muối, máy sấy năng lượng mặt trời, máy rang trộn muối, máy băm ớt, sả, máy đóng gói, máy dán màng Seal. Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 30% vốn đầu tư cho các hạng mục hạ tầng và máy móc, không quá 5 tỷ đồng mỗi dự án liên kết.

Một điểm đáng chú ý trong mô hình là hỗ trợ diêm dân xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm muối của mình, mức 20 triệu đồng/mỗi nhãn hiệu; giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tạo dựng thương hiệu cho muối BR-VT trên thị trường. **QUỐC TOÀN**

BÍ THƯ THÀNH ỦY TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN NÊN:

"Cán bộ đã có khát vọng thì ở chỗ nào, vị trí nào đều có thể cống hiến"

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2025 do UBND TP HCM tổ chức hôm qua (26/12), Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã thông tin về việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại TP.

Quá trình thực hiện phải tính toán các phương án phù hợp

Ông Nên cho biết, ngày mai (28/12), Thành ủy TP sẽ họp phiên mở rộng để cho ý kiến về phương án sắp xếp. Đây là việc làm bình thường từ trước đến nay, nhưng bây giờ làm sớm hơn để đáp ứng tình hình mới và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Đây là nhu cầu cấp thiết trong tình hình mới cần tái cấu trúc, sắp xếp, tuyển chọn lại nhân sự.

Cũng theo ông Nên, mới đây, Bộ Chính trị đã họp bàn chính sách cho các cá nhân, tổ chức bị tác động khi sắp xếp lại bộ máy. "Chính sách phải hợp lý, hài hòa, thấu đáo. Có những tổ chức chồng chéo chức năng, nhiệm vụ phải sắp xếp lại cho tinh gọn", ông Nên nói.

Bí thư Thành ủy TP cho rằng TP HCM đã trải qua nhiều cuộc sắp xếp với hàng ngàn người bị ảnh hưởng.



● Ông Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trần Mừng)

Quá trình thực hiện TP phải tính toán các phương án phù hợp, lựa chọn đúng người tài, có khả năng, trình độ, khát vọng cống hiến. Theo ông Nên, "nếu cán bộ đã có khát vọng cống hiến thì ở chỗ nào, vị trí nào đều có thể cống hiến".

Về vấn đề này, phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Văn Mã, Chủ tịch UBND TP đề nghị đơn vị thuộc diện sắp xếp và cả các đơn vị không thuộc diện sắp xếp đều phải tái cấu trúc, cải cách lại đơn vị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong đó phải tập trung nghiên cứu, nhận diện các vấn đề vướng mắc khi thực hiện sắp xếp để đề xuất Trung ương kịp thời có các quy định để thực hiện.

"UBND TP đã phân công Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Dương Ngọc Hải chủ trì nghiên cứu

các quy định này. Nếu chậm sẽ rất khó, nhập lại mà không kịp thời sửa quy định sẽ không làm việc được", ông Mã nói.

TP Hồ Chí Minh sẽ còn 15 Sở sau khi sắp xếp, tinh gọn

Tại Hội nghị, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, theo phương án mới nhất, TP HCM sẽ còn 15 Sở sau khi sắp xếp, tinh gọn, tức giảm 6 thay vì 8 Sở như định hướng được công bố trước đây.

Theo ông Thuận, Trung ương cho phép TP HCM có 15 Sở và giữ Sở nào là thẩm quyền của Thường vụ Thành ủy TP HCM. Lý giải về việc thay đổi, lãnh đạo Sở Nội vụ TP cho biết, Hà Nội không có Sở An toàn thực phẩm nên giữ Sở Quy hoạch - Kiến trúc; trong khi TP

BỘ CÔNG AN:

Khởi tố thêm nhiều bị can vụ Phúc Sơn, Mr Pips

Chiều 26/12, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2024, đồng thời thông tin tình hình điều tra nhiều vụ án lớn được dư luận xã hội quan tâm: Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn; Vụ án Mr Pips...

Khởi tố 5 cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc, Phú Thọ

Tại họp báo, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã thông tin về quá trình điều tra một số vụ án lớn được dư luận xã hội quan tâm.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, C03 khởi tố ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy), Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh) và Hà Hòa Bình (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh). Tại tỉnh Phú Thọ, C03 khởi tố ông Ngô Đức Vượng (cựu Bí thư Tỉnh ủy), Nguyễn Đoàn Khánh (cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND tỉnh). 5 người này đều bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



● Toàn cảnh buổi họp báo. (Ảnh trong bài: Hồng Mây)

Đến nay, C03 đã khởi tố tổng số 38 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi"; thu hồi hơn 319 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, 534 lượng vàng và 1.444 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn Phúc Sơn) đã có những hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực, ép một số bị can nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, thậm chí là Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Bộ Công an đánh giá

hành vi này là rất nguy hiểm, là một dạng tội phạm mới, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của Nhà nước và của Nhân dân, mà còn có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của Đảng, của chính quyền nhân dân.

Thu giữ thêm 18 căn chung cư, biệt thự liên quan vụ án Mr Pips

Cũng tại họp báo, lãnh đạo Công an TP Hà Nội thông tin về diễn biến mới vụ án Mr Pips Phó Đức Nam. Theo vị này, gần đây cảnh sát đã thu giữ thêm xe Mercedes G63 cùng 12 tỷ đồng; 18 căn chung cư hoặc biệt thự trị giá hơn 100 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ khoảng năm 2019, Phó Đức Nam

Tại Đà Nẵng, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết, thực hiện kết quả triển khai Nghị quyết 18, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã họp và thảo luận trước khi thống nhất để án trình Ban Chỉ đạo Trung ương. Theo đó, thống nhất tiến hành sáp nhập một số sở, ngành theo định hướng của Trung ương. Đà Nẵng cũng thống nhất chủ trương giữ lại Sở Du lịch vì hoạt động về du lịch, dịch vụ trên địa bàn TP đóng góp tỉ trọng hơn 62% và đây cũng là một ngành có tính chất đặc thù riêng, mũi nhọn kinh tế của TP. TP tiến hành sáp nhập 6 ban quản lý dự án còn lại 3 ban. Với Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật dự kiến sáp nhập thành Trường Cao đẳng Đà Nẵng. Giải thể Nhà xuất bản Đà Nẵng. Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng chuyển thành Chi cục thuộc Sở Công Thương. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư về trực thuộc Văn phòng UBND TP. Với các phương án này, Đà Nẵng đã giảm được 7 Sở và đơn vị tương đương. Đến nay, việc tinh giản bên ngoài và cấu trúc bên trong đã thực hiện với tỉ lệ trên 20%.

HCM thực hiện cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội thì lại có. "Do đó, nếu kết thúc hoạt động Sở An toàn thực phẩm thì không còn đặc thù nữa", ông Thuận nói, cho biết Sở Nội vụ đang trình hai phương án sắp xếp. Dự kiến sau sắp xếp, TP HCM sẽ tinh gọn và giảm 15% đầu mối tổ chức bên trong và tinh giản biên chế theo lộ trình do Trung ương quy định. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND TP phê duyệt phương án hợp nhất các đơn vị theo lộ trình 9 bước để hoàn thành vào ngày 28/2/2025. Cụ thể, TP giảm từ 21 còn 15 Sở, giảm từ 8 cơ quan hành chính còn 4 cơ quan, giảm từ 35 đơn vị sự nghiệp công lập còn 32 đơn vị. Với các quận, huyện, giảm từ 12 phòng ban chuyên môn còn 10 phòng, riêng Thủ Đức giảm từ 16 còn 14 cơ quan. Từ 28 - 31/12, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành việc rà soát đề án sắp xếp gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND. Từ 1/1 - 7/1/2025, Sở Nội vụ tổng hợp trình Ban Cán sự Đảng UBND TP thông qua, trình Ban Thường vụ Thành ủy TP dự thảo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, các

quyết định hoặc nghị quyết tổ chức lại, hợp nhất, sáp nhập và các dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của các cơ quan đơn vị. Từ 8 - 12/1/2025, Ban Thường vụ Thành ủy TP sẽ họp thông qua đề án sắp xếp. **Chủ đề năm 2025 là tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy** Tại Hội nghị, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND TP trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, tăng trưởng GRDP cả năm đạt 7,17% (chỉ tiêu đề ra 7,5%). Giải ngân đầu tư công đến nay đạt 60.944 tỷ đồng, tỷ lệ 76,9%; đến hết niên độ kế hoạch năm 2024 (tháng 1/2025) giải ngân đạt là 64.528 tỷ đồng, tỷ lệ 81,4% (trên 79.263 tỷ đồng vốn giao). Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2024 là 508.553 tỷ đồng, đạt 105,3% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ. Xuất khẩu ước đạt 46 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm 2023. Nhập khẩu ước đạt 58,6 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Cũng trong năm, có 34/64 dự án bất động sản được tháo gỡ khó khăn, đang tháo gỡ các dự án còn

lại. Số DN thành lập mới khoảng 52.500 với số vốn đăng ký mới ước đạt 400.000 tỉ đồng, giảm 1,2% về số lượng, giảm 16,6% về vốn đăng ký. Có khoảng 4.200 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,6%. 32.500 DN tạm ngưng hoạt động, tăng 17,2%. 15.800 DN hoạt động trở lại, tăng 21% so với cùng kỳ. Năm 2024, TP đã giải quyết việc làm cho 330.000 lượt người, tạo ra 150.000 việc làm mới. Tỷ lệ thất nghiệp đô thị là 3,81%. TP HCM xác định chủ đề năm 2025 là "Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, Nghị quyết số 98; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của TP". Cùng với chủ đề năm, UBND TP HCM đề ra mục tiêu cơ bản cho năm 2025 với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên 10%; tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; phần đầu kinh tế số đóng góp khoảng 25%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD/người; phần đầu giải ngân đầu tư công trên 95%. **TRẦN MỪNG**

Khởi tố mới 825 vụ/1.646 bị can phạm tội về tham nhũng Tại họp báo, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cũng cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Lực lượng cảnh sát kinh tế toàn quốc đã khởi tố mới 825 vụ/1.646 bị can phạm tội về tham nhũng; thu hồi được 1.334,6 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Trong năm 2025 và các năm tiếp theo công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được Bộ Công an đẩy mạnh quyết liệt trên tinh thần cuộc chiến này không bao giờ "chùng xuống", không có "ngoại lệ", không có "vùng cấm" và "đấu tranh phòng, chống tham nhũng không cản trở phát triển kinh tế"...

cùng với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cấu kết với một nhóm đối tượng người nước ngoài để tổ chức lừa đảo trên nền tảng hệ thống các trang web, đường link sàn chứng khoán quốc tế do nhóm người nước ngoài cung cấp. Nhóm này chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma", đặt trụ sở tại TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác. Các công ty này không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng vẫn tuyển nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. Các đối tượng tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Những trang mạng này về bản chất đều được lập trình, gắn với các tài khoản ngân hàng của các đối tượng quản lý. Mỗi sàn giao dịch đều kết nối với ứng dụng MetaTrader 4, Meta-Trader 5 là nền tảng giao dịch



● Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới. Thủ đoạn của đường dây này là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. Ban đầu, Nam và đồng phạm dụ dỗ khách giao dịch nhiều lần với số lượng tiền thấp, có lãi rồi rút tiền được. Sau đó, chúng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để hướng dẫn, thúc đẩy khách nâng vốn giao dịch. Khi nhà đầu tư thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản,

các đối tượng cung cấp thông tin sai sự thật để họ tiếp tục có niềm tin, chuyển thêm tiền để "gỡ". Cho đến khi khách không còn khả năng về tài chính, nhóm lừa đảo chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Ngày 25/10, Công an TP Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức lực lượng bắt giữ hàng chục đối tượng trong băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia này. Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc. Đồng thời, công an thu giữ, phong tỏa nhiều tài sản của các đối tượng, ước tính tổng trị giá hơn 5.200 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Không tố giác tội phạm", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đồng thời, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với 32 đối tượng. **HỒNG MÂY**

ĐƯỜNG DÂY 626KG MA TÚY TẠI TP HCM: Đề nghị 28 án tử hình

Hôm qua (26/12), tại phiên xử đường dây mua bán 626kg ma túy, VKSND TP HCM đề nghị tuyên phạt bà Vũ Hoàng Oanh (67 tuổi, quê Hải Phòng) cùng 27 đồng phạm (trong đó có Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Anh Bảo Quốc; Lương Thị Thu Huyền...) về một trong các tội Mua bán, Vận chuyển, Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị truy tố về một trong các tội trên, 5 bị cáo khác bị đề nghị mức án chung thân, 2 bị cáo còn lại VKS đề nghị 20 năm tù. Theo đại diện VKS, vụ án do bà Oanh và đồng phạm thực hiện có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do các bị cáo người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với người trong nước. Hành vi của các bị cáo diễn ra trong một thời gian dài với nhiều người tham gia, lượng ma túy đặc biệt lớn. Tại tòa, bị cáo Oanh khai không nhận quyết định tố tụng, cho rằng không mua bán trái phép chất ma túy, không quen biết với các bị cáo khác. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng lời khai của bị cáo này không có căn cứ và cho rằng cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai. Trong thời gian bị phát lệnh truy nã quốc tế, bà Oanh tiếp tục thu nạp nhiều người để hình thành đường dây đưa chất cấm từ khu vực Tam giác vàng về nước. Từ 2019 - 2022, bà Oanh tổ chức, chỉ đạo đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ Campuchia về tiêu thụ tại TP HCM, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hồ sơ vụ án thể hiện, các bị cáo khai đã vận chuyển trót lọt từ Campuchia về 129 hộp số ô tô, mỗi hộp số lấy ra khoảng 50kg ma túy. Tuy nhiên, các lời khai này đều không rõ thời gian, số lượng, loại ma túy giao nhận. Do đó, trong phạm vi vụ án bị đưa ra xét xử, cơ quan tố tụng chỉ truy tố các bị cáo về hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ 626kg ma túy. Bà Oanh phải chịu trách nhiệm hình sự về toàn bộ số ma túy này. Trong vụ án còn có một số bị cáo khác không thừa nhận hành vi gây án, nhưng VKS cũng cho rằng "không có căn cứ chấp nhận". **HUỖNH PHÚC**

SỰ VIỆC PHÁT HIỆN THI THỂ TRONG QUÁN KARAOKE AN PHÚ: Cơ quan điều tra xác định không có dấu hiệu tội phạm

Hôm qua (26/12), đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua khám nghiệm hiện trường cảnh sát phát hiện điện thoại của nạn nhân ở trên sân thượng quán karaoke An Phú, TP Thuận An, nên nghi ngờ người này leo lên sân thượng và ngã xuống dưới từ vọng. Vị trí ngã gần hầm chứa nước cứu hỏa. Ngoài ra, trích xuất camera an ninh, cơ quan điều tra ghi nhận khi người này đi khỏi nhà có biểu hiện "tinh thần không bình thường". Vì vậy, CQĐT cho rằng không có dấu hiệu tội phạm trong sự việc này. Trước đó, chiều 15/10, người đàn ông từ An Giang lên Bình Dương, đến quán karaoke An Phú (hiện trường vụ cháy 32 người chết năm 2022, đang bỏ không), với mục đích quay video đăng mạng xã hội kiểu "khám phá". Một mình anh này vào trong quay video. Khi đi sâu vào khu vực bãi xe trước đây của quán, anh phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy ở nhiều vị trí. Qua xác minh, nạn nhân là người đàn ông 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. **NGUYỄN HẠNH**

ĐẮK LẮK: Triệt xóa đường dây ngâm giá đồ vào chất cấm

Ngày 26/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt với Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quỳnh, (51 tuổi), Nguyễn Văn Hào (36 tuổi) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, quá trình theo dõi trên mạng xã hội, công an phát hiện Hội giá đồ Miền Nam và Hội làm giá đồ có dấu hiệu vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng loạt ập vào kiểm tra 6 cơ sở sản xuất trên địa bàn, cảnh sát phát hiện ngoài việc sử dụng các nguyên liệu như hạt đỗ xanh, vôi cục, nước giềng, 4 bị can còn sử dụng thêm chất lỏng không màu là hoạt chất 6 - Benzylaminopurine. Theo cảnh sát, chất cấm này nếu đưa vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe; hít hoặc tiếp xúc qua da lâu dài có thể làm thai nhẹ ký, não úng thủy và các dị tật bẩm sinh; ăn vào lượng lớn có thể gây tử vong. Tuy nhiên, các cơ sở này vẫn thường xuyên dùng hoạt chất 6 - Benzylaminopurine để pha vào nước ngâm ủ làm giá đồ, giúp rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 20.357kg giá đồ đã ngâm hoạt chất 6 - Benzylaminopurine, bán ra thị trường được khoảng 400 triệu đồng; 37 can đựng 135 lít chất cấm (trưng đương sản xuất 675 tấn giá thành phẩm, bán được khoảng 18,7 tỷ đồng). Bước đầu, CQĐT xác định, trong năm 2024, nhóm này đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đồ có ngâm hóa chất 6 - Benzylaminopurine, trung bình mỗi ngày 8 - 10 tấn. Trong đó có một cơ sở sản xuất đã ký hợp đồng bán cho một hệ thống siêu thị 350 - 400kg giá đồ một ngày, trên bao bì nhãn mác ghi "Vì sức khỏe của mọi người", "không hóa chất", "không chất kích thích", "không chất bảo quản" để lừa dối người tiêu dùng. **BUI YÊN**

“Bẫy” mê tín dị đoan dụ dỗ phụ nữ gặp khủng hoảng hôn nhân

Một số phụ nữ đang gặp bất hạnh trong tình cảm, khó khăn trong hôn nhân chính là “con mồi” béo bở cho những kẻ hoạt động mê tín dị đoan. Chiêu trò dụ dỗ của các “thầy” chuyên bói bài, tử vi, cung cấp bùa phép... tràn lan ngoài đời lẫn trên mạng khiến nhiều chị em rơi vào “bẫy” lừa, mất tiền bạc, tổn thương tinh thần.

Tìm cách giữ chồng bằng... bói toán

Phát hiện chồng có “qua lại” với một đồng nghiệp, thờ ơ với vợ con, chị T.H.L., ngụ quận 6, TP Hồ Chí Minh rất đau khổ. Thay vì tìm cách nói chuyện rõ ràng với chồng để giải quyết vấn đề, chị L. tìm đến một thầy bói tên K. ở khu vực quận 8, được người bạn giới thiệu là “rất cao tay” trong việc “trị” những ông chồng ngoại tình và đưa họ quay về với gia đình. Đến gặp thầy K, chị được “phán” là trong nhà chị có “vong” nữ rất dữ, luôn ghen tị và phá hoại mối quan hệ vợ chồng chị, tìm mọi cách đẩy chồng chị ra khỏi nhà, khiến chồng chị “mờ mắt” vì các cô gái khác, nên nếu chị có giải quyết được lần này, lần sau chồng chị cũng sẽ tiếp tục ngoại tình. Để chấm dứt tình trạng này, phải cúng trừ vong. Tiền xem bói mà chị cần thanh toán cho thầy là 1 triệu đồng, trong khi tiền cúng, thầy cho biết là 30 triệu đồng vì phải chuẩn bị rất nhiều đồ lễ. Suy đi nghĩ lại, thấy bỏ 30 triệu để gia đình được êm ấm, hạnh phúc cũng không quá đắt, chị L. đồng ý. Tuy nhiên, sau khi chị trả tiền, buổi cúng tại nhà diễn ra rất đơn giản chứ không “phức tạp” như thầy nói. Chỉ là một chiếc bàn nhỏ với con gà và vài món đồ, trong khi thầy thấp nhang và khấn vái bằng thứ ngôn ngữ có vẻ huyền bí. Lễ cúng xong, chị L. hỏi hộ chờ chồng “hỏi tâm chuyển ý”, chấm dứt mối quan hệ với nữ đồng nghiệp kia nhưng không ngờ mọi chuyện ngày càng tồi tệ. Một thời gian sau, mọi chuyện bung bét, chồng chị quyết định đến với nhân tình, hai vợ chồng chị ly hôn.

Thực tế, những trường hợp như chị L. không hề hiếm. Những phụ nữ đang gặp phải những khó khăn trong hôn nhân thường dễ rơi vào trạng thái



● Nhiều thầy bói trên mạng rất giỏi quảng bá, “đánh” vào tâm lý phụ nữ nhẹ dạ đang gặp đau khổ trong tình cảm, hôn nhân. (Ảnh: ST)

mất cân bằng tâm lý. Sự nghi ngờ chồng ngoại tình, những mâu thuẫn gia đình không lối thoát khiến họ dễ dàng tìm kiếm “phép màu” từ những lời hứa ảo diệu. Chính trạng thái tâm lý yếu đuối này là mục tiêu mà các thầy bói nhắm đến để khai thác.

Hiện nay, một số thầy bói, thầy cúng, đồng cốt không chỉ được biết đến qua truyền miệng mà môi trường hoạt động chủ yếu của họ là trên mạng xã hội. Tại đây, họ tích cực quảng cáo cho bản thân bằng những câu chuyện kể hấp dẫn về việc “giải quyết” khó khăn cho “tín chủ”, hoặc thậm chí là quay clip, livestream xem tử vi, bói toán... trực tiếp trên mạng để thu hút người quan tâm. Các bài viết, clip thường dùng những từ khóa có khả năng đánh động tâm lý, thuyết phục người xem như “chồng đang ngoại tình, phải làm sao để trị dứt điểm”, hay “làm gì để hóa giải khi vận xui liên tiếp kéo tới”...

Hiện nay, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube... tràn ngập các nội dung quảng cáo dịch vụ bói toán, bùa phép. Không cần phải đến trực tiếp, các thầy này cung cấp dịch vụ mê tín dị đoan trực tuyến, thanh toán online, thậm chí họ trang bị cả những ứng dụng chuyên nghiệp để hành nghề.

Hậu quả đắng sau những cái “bẫy”

Không ít nạn nhân đã rơi vào “bẫy” của các thầy như trên. Có những người, số tiền mất vài trăm ngàn phí xem bói, nhưng cũng có những chị em, do cả tin, hoặc do rồi trí, đau khổ, cần tìm “phao cứu sinh” để bầu víu, sẵn sàng bỏ ra những số tiền lớn để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Thời gian qua, đã có những trường hợp chị em bị lừa số tiền lên

đến vài trăm triệu đồng cho các dịch vụ mê tín dị đoan như trên. Đã có nhiều thầy bị cơ quan chức năng “sờ gáy” vì hoạt động quá rầm rộ, tuy nhiên, đại bộ phận những người này vẫn đang âm thầm hoạt động, kiếm lợi bất chính trên môi trường mạng và ngoài đời thực mà chưa gặp hậu quả pháp lý nào do rất khó để quản lý.

Ngoài mất tiền bạc, trong khi sa đà, đặt niềm tin vào các thầy, chị em phụ nữ đã bỏ qua cơ hội để tự tìm hiểu, nhìn sâu vào cốt lõi vấn đề đang vướng mắc của bản thân, của mối quan hệ vợ chồng. Để rồi, thay vì tìm cách giải quyết đúng đắn, hợp lý thì càng làm mọi chuyện tệ hơn. Đã có trường hợp, chỉ vì nghi ngờ bóng gió chồng “ngoại tình”, một chị đã tìm đến thầy bùa để xin bùa chống “tiểu tam”, giữ chồng. Tiền mất không ít, mà sau đó chồng chị phát hiện, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn lớn. Bởi thực tế, việc chồng chị lơ là với gia đình không phải do ngoại tình, mà gặp vấn đề trong chuyện kinh doanh nên phiền não, không muốn nói với vợ, sợ vợ buồn. Hành động thiếu tin tưởng và nòng nôi của người vợ càng làm người chồng thêm mệt mỏi, căng thẳng và sụp đổ tâm lý.

Cần khẳng định rằng, bói toán và các hoạt động mê tín dị đoan hoàn toàn không phải là giải pháp cho những vấn đề trong hôn nhân, mà chỉ làm trầm trọng thêm khó khăn. Thay vì đặt niềm tin vào những lời hứa viên vông, chị em khi đối mặt với khó khăn trong hôn nhân nên tự mình soi xét lại bản chất sự việc, hoặc tìm đến các chuyên gia tâm lý, chia sẻ với gia đình, bạn bè để được hỗ trợ đúng cách. Hạnh phúc gia đình chỉ có thể đạt được thông qua sự thấu hiểu, sẻ chia và nỗ lực từ cả hai phía.

NGỌC MAI

125 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2024

Vừa qua, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc đã diễn ra họp báo Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2024. Lễ tuyên dương năm 2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/12/2024 tại Hà Nội.

Ông Lê Công Bình, Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển - Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu là hoạt động thường niên do Báo Dân tộc và Phát triển là đơn vị thường trực tổ chức và năm 2024 là lần thứ 11 sự kiện được diễn ra. Qua 10 kỳ tuyên dương (2013 - 2023) đã có 1.317 học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho các dân tộc, vùng miền, địa phương được tuyên dương.

Năm 2024 là năm thứ 11, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu. Tại kỳ tuyên dương này sẽ có 125 học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc 33 thành phần dân tộc (trong đó có 12 học sinh, sinh viên, thanh niên thuộc 11 dân tộc thuộc nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù và DTTS rất ít người) đến từ 39 tỉnh, thành phố trên cả nước được tuyên dương.

Trong đó có 29 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024; 8 em học sinh đạt giải Nhất, Nhì trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế; 54 em trúng tuyển vào các trường đại học, học viện có tổng số 28 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn xét tuyển đại học (không tính điểm ưu tiên); 11 em học sinh thuộc các dân tộc có khó khăn đặc thù và DTTS rất ít người trúng tuyển vào đại học; 12 em đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các kỳ thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế; 11 thanh niên đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực.

Theo ông Lê Công Bình, Lễ tuyên dương năm nay có một số điểm mới, đó là có tiêu chí xét chọn học sinh, sinh viên, thanh niên cao hơn các năm trước. Năm 2024, các học sinh trúng tuyển vào đại học được lựa chọn tuyên dương đa số đều đạt từ 29 điểm trở lên (năm 2023 xét chọn các em trúng tuyển vào đại học đạt số điểm từ 28 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn xét tuyển đại học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023, không tính điểm ưu tiên, điểm tăng do nhân hệ số theo quy định của một số trường; có học lực xếp loại khá, giỏi, hạnh kiểm xếp loại tốt trong 3 năm học THPT. Năm 2024, sẽ tuyên dương 12 sinh viên đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong thi đấu thể thao cấp quốc tế, châu Á.

Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tuyên dương trên sóng VTC1 vào lúc 20h00 ngày 28/12/2024 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, số 8 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Trong khuôn khổ Lễ tuyên dương, các em học sinh, sinh viên, thanh niên sẽ được tham gia một số hoạt động như: Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBĐT gặp mặt Đoàn học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu; Lễ báo công dâng Bác, thăm quan Khu di tích Phủ Chủ tịch; ghi sổ vàng tại Văn miếu - Quốc Tử Giám; Thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. N.THƯƠNG

“Táo quân 2025” sẽ có vào đêm Giao thừa

Đại diện của chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo quân” đã xác nhận năm nay khán giả sẽ vẫn được thưởng thức chương trình đặc biệt này trong đêm Giao thừa - vào thời khắc chuyển giao giữa năm Giáp Thìn và năm Ất Ty.

“Gặp nhau cuối năm” là chương trình thường niên được VTV thực hiện vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi để khán giả nhìn lại các sự kiện, những điều đã trải qua trong một năm và hướng đến một năm mới với nhiều mong đợi và hào hứng. Năm nay cũng là năm thứ 22 chương trình “Gặp nhau cuối năm” đồng hành với khán giả trên sóng VTV.

Theo đại diện của chương trình, hiện tại, ê-kíp cũng đã có những buổi tập luyện đầu tiên với các diễn viên tham gia “Gặp nhau cuối năm” năm nay. Đại diện của ê-kíp chia sẻ, chính tình cảm và sự mong đợi của khán giả luôn luôn là động lực để anh chị em nghệ sĩ tham gia chương trình cũng như toàn bộ ê-kíp “Táo quân” cố gắng và nỗ lực trong 22 năm qua. DAN THANH

Hấp dẫn phố rượu vang, trà, cà phê và đặc sản Đà Lạt

Sáng 26/12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng khai trương Phố rượu vang, trà, cà phê và đặc sản Đà Lạt - Lâm Đồng.

Phố rượu vang, trà, cà phê và đặc sản Đà Lạt - Lâm Đồng diễn ra từ ngày 26/12 đến hết 2/1/2025 trên đường Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, gồm 35 gian hàng

của các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh Lâm Đồng.

Đây là một trong 10 chương trình chính của Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024, nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá sản phẩm rượu vang, trà, cà phê và đặc sản Đà Lạt - Lâm Đồng đến với nhân dân, du khách; đặc biệt là các sản phẩm chế biến từ nông sản, các sản phẩm được cấp

chứng nhận sản phẩm OCOP, chứng nhận nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và các sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng; đồng thời tạo thêm điểm tham quan, mua sắm phục vụ nhân dân và du khách trong thời gian đến thành phố Đà Lạt nhân dịp Festival hoa Đà Lạt lần thứ X năm 2024.

T.MAI

Di sản ca trù trong công nghiệp văn hóa

Việc đưa ca trù thành một sản phẩm văn hóa phục vụ nhu cầu du lịch trong bối cảnh công nghiệp văn hóa là cơ hội để bảo tồn, phát huy và quảng bá loại hình nghệ thuật này. Song, điều quan trọng là làm sao vừa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng đương đại, vừa giữ gìn được bản sắc truyền thống, giá trị cốt lõi.



● Hoạt động hát ca trù tại đền Quan Đế (Hà Nội) thu hút du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Tất Sơn)

Điệu hát ngọt ngào trên đất Kinh kỳ

Đất Kinh kỳ cổ kính Thăng Long - Hà Nội đã nuôi dưỡng và chứng kiến những thăng trầm của nghệ thuật ca trù, nay tiếp tục là chiếc nôi đào tạo và phát triển nghệ thuật này dưới hình thức nở rộ của các câu lạc bộ.

Làng Lỗ Khê (xã Liên Hà, Đông Anh) nổi tiếng là cái nôi sản sinh và gìn giữ văn hóa ca trù đặc sắc của đất Kinh kỳ. Hiện nay, làng vẫn còn nhà thờ Tổ nghề, còn thần phả, còn sắc phong... và câu chuyện kể về nguồn gốc tiên thân của giáo phường Lỗ Khê khi ông Đinh Dự quê gốc ở làng Lỗ Khê lấy bà Đường Hoa, hai vợ chồng về Lỗ Khê mở học đường lập giáo phường. Khi hai vợ chồng ông Đinh Dự mất, năm 1428, trọng trách chính duy trì giáo phường là hai cụ tổ họ Nguyễn Văn và Nguyễn Thế bây giờ. Ông Hoàng Minh Đức (thôn Lỗ Khê) cho hay, để giữ gìn vốn văn hóa cổ của địa phương cũng như của dân tộc, chính quyền địa phương đã triển khai các lớp học nâng cao về nghệ thuật ca trù do nghệ nhân ca trù Nguyễn Văn Hành, Nguyễn Văn Hoan, Phạm Thị Mùi giảng dạy và thu hút được rất nhiều đào, kép tham gia.

Ở Đan Phượng, “Bà chúa ca trù”, Cung phi Đế nhị Nguyễn Thị Hồng, người được Nhân dân nơi đây tôn vinh được thờ tại đền Đàm Giếng, ngôi đền nằm giữa cánh đồng làng Đại Phú, xã Thượng Mỗ. Người làng Thượng Mỗ tự hào vì người làng gắn bó với ca trù hơn 300 năm. Nhiều người trong dòng họ Nguyễn Duy vẫn duy trì lối hát dân gian bác học này. Những làn điệu ca trù trong trèo đây tính triết lý, giáo dục được người dân Thượng Mỗ nâng niu, quý trọng.

Vào thế kỷ 20, Hà Nội có những nghệ nhân là đỉnh cao của ca trù như: Quách Thị Hồ, Nguyễn Thị Chúc, Phó Kim Đức, Đinh Khắc Ban, Đinh Thị Nghĩa, Đinh Thị Bản,

Nguyễn Thị Khướu, Bạch Vân, Vân Mai, Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Thiệp, Nguyễn Thị Tam,... Họ đều là những nghệ nhân bậc thầy với những lối hát khác nhau, mỗi người một phong cách nhưng đều giữ tất cả các nguyên tắc của ca trù.

Năm 2009, ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, từ đó đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của người dân, khẳng định giá trị nghệ thuật độc đáo, quý báu mà cha ông để lại cũng như bảo động về sự mai một của ca trù.

Cần gìn giữ chuẩn mực di sản

Những năm qua, Hà Nội luôn nỗ lực để hồi sinh, phát triển nghệ thuật ca trù. Bên cạnh những cuộc hội thảo về bảo tồn, phát huy giá trị ca trù, ngành văn hóa Hà Nội còn tổ chức các Liên hoan tài năng ca trù và đã có những hỗ trợ cho các câu lạc bộ (CLB) hoạt động. Nhiều CLB ca trù được thành lập, duy trì trong hơn 30 năm trở lại đây, như CLB Ca trù Hà Nội, CLB Ca trù Lỗ Khê - Đông Anh, CLB Ca trù Ngãi Cầu, An Khánh - Hoài Đức, CLB Ca trù Thăng Long... Hà Nội cũng là một trong những địa phương có số nghệ nhân được tôn vinh Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú nhiều nhất, trong đó số nghệ nhân ca trù thường xuyên dẫn đầu ở loại hình trình diễn nghệ thuật dân gian.

Tại Tọa đàm “Bảo vệ, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể ca trù trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa TP Hà Nội”, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức vừa qua, nhiều chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh hiện đại, khi công nghiệp văn hóa đang phát triển, ca trù cũng đứng trước những yêu cầu mới. Việc đưa ca trù thành một sản phẩm văn hóa phục vụ nhu cầu du lịch và cộng đồng là cơ hội để bảo tồn, phát huy và quảng bá loại hình nghệ thuật này.

Ngành du lịch Hà Nội từ lâu đã thực hiện việc gắn du lịch với nghệ thuật truyền thống, được du khách quốc tế đón nhận. Nhiều địa chỉ biểu diễn ca trù thu hút du khách, khán giả với lịch định kỳ, như: Đình Kim Ngân (phố Hàng Bạc), CLB Ca trù Thăng Long (phố Mã Mây), đền Quan Đế (phố Hàng Buồm), Bích Câu đạo quán, Cao sơn trà quán, Bụt trà quán...

Việc đưa ca trù thành một sản phẩm văn hóa phục vụ nhu cầu du lịch và cộng đồng là cơ hội để bảo tồn, phát huy và quảng bá loại hình nghệ thuật này. Song, điều quan trọng làm sao để vừa giữ gìn được bản sắc truyền thống, giá trị cốt lõi, vừa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của công chúng đương đại.

TS. Phạm Thị Lan Anh, Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, để bảo tồn và phục hưng môn nghệ thuật bác học kén người học, kén người nghe này, đòi hỏi các ngành chức năng của TP Hà Nội cần xây dựng những giải pháp mang tính chiến lược lâu dài, tiên phong, để góp phần tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị của ca trù, xứng đáng là cái nôi của nghệ thuật ca trù cả nước. Bên cạnh tiến hành khảo sát, thống kê các làng từng có hát ca trù, nghiên cứu về lịch sử, văn hóa, các quy tắc... của ca trù tại từng địa phương để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc, cần tổ chức lại các buổi hát cửa đình, các lễ hội liên quan đến ca trù để khôi phục không khí văn hóa truyền thống của ca trù.

Theo ý kiến của các chuyên gia văn hóa, các giải pháp tập trung cho việc bảo tồn, phát huy giá trị trong giai đoạn mới, gồm: Rà soát hệ thống văn bản pháp quy liên quan, tạo cơ sở quản lý, chỉ đạo thường xuyên và đồng bộ; đề xuất chính sách, chế độ đãi ngộ và tôn vinh các nghệ nhân hàng năm; tạo môi trường sinh hoạt, biểu diễn, thực hành thường xuyên. Cùng với đó là tổ chức các đợt giao lưu, học hỏi kinh nghiệm truyền dạy; tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí hoạt động trình diễn và truyền dạy; giới thiệu nghệ thuật, trình diễn ca trù tại các điểm di tích, đưa vào nội dung các tour du lịch, tạo nguồn thu cho công tác bảo tồn di sản...

Trước đó, nhà nghiên cứu âm nhạc Đặng Hoàn Loan từng đề xuất, bên cạnh các giải pháp đã đề ra, Hà Nội cần chú trọng định hướng việc truyền dạy nghệ thuật trình diễn ca trù bảo đảm các chuẩn mực, không bị sai lệch di sản, để ca trù đất Kinh kỳ trở thành chuẩn mực về nghệ thuật này trên cả nước.

BẢO CHÁU

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYỄN GIÁP: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn



● Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: VHPT)

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển tổ chức Hội thảo Khoa học “Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài, nhà văn hóa lớn” với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội; các tướng lĩnh quân đội, các nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng quan tâm đến cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng.

Diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944) và 113 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911), Hội thảo cũng vinh dự được đón tiếp ông Võ Hồng Nam với tư cách con trai của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là người trực tiếp đọc, biên tập nhiều tham luận.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 4/10/2013), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Theo bà Nguyễn Bích Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển, toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với các sự kiện lịch sử trọng đại nhất của đất nước. Đặc biệt, các sự kiện lịch sử trọng đại mang tính bước ngoặt trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, trong cách mạng tháng Tám và trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đều in đậm dấu ấn của Đại tướng.

“Vừa là một nhà quân sự kiệt xuất, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhân vật lịch sử, một nhà văn hóa lớn. Ở Đại tướng có cả hai phẩm cách: Người làm nên lịch sử và người viết sử. Cả hai phẩm cách ấy đã góp phần tạo nên những giá trị vô song của những gì gắn với tên tuổi của Đại tướng”, Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định.

Trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được gần 50 tham luận từ các tướng lĩnh quân đội; các chuyên gia đầu ngành về quân sự, về lịch sử, văn hóa... đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học. Các tác giả đã dành nhiều công sức, trí tuệ để phân tích, đánh giá, làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề Hội thảo, gồm 2 phần: Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà quân sự thiên tài và Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Nhà văn hóa lớn.

“Hội thảo là diễn đàn khoa học để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu giới thiệu những phát hiện mới, làm rõ hơn về Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ dưới góc nhìn quân sự mà còn ở lĩnh vực văn hóa. Đồng thời thông qua các công trình được công bố, giúp bạn đọc, nhất là giới trẻ, có điều kiện tiếp cận, tìm tòi để hiểu thêm về phẩm chất, đạo đức, tính cách, tài năng, công lao và cống hiến của Đại tướng cũng như những tình cảm của Nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế đối với ông”, ThS. Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển kiêm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển nhân mạnh.

KIỀU DÃ

Quy định mới về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 25/2024/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Thông tư 25/2024/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về đất đai gồm các cơ sở dữ liệu thành phần: Địa chính; điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thống kê, kiểm kê đất đai; dữ liệu khác liên quan đến đất đai. Quy trình kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật về đất đai và cơ sở dữ liệu về thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thông tư 25/2024/TT-BTNMT nêu rõ, thành phần của CSDLQG về đất đai theo quy định tại khoản 1 Điều 165 của Luật Đất đai được thiết kế theo mô hình dữ liệu gồm: Dữ liệu không gian đất đai, dữ liệu thuộc tính đất đai, dữ liệu đất đai phi cấu trúc và siêu dữ liệu đất đai. CSDLQG về đất đai được tổ chức xây dựng, quản lý theo phân cấp từ Trung ương đến địa phương.

Cụ thể, cơ sở dữ liệu đất đai do địa phương tổ chức xây dựng, quản lý trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Cơ sở dữ liệu địa chính; Cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo,



● Trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải đảm bảo các quy định về an toàn và bảo mật dữ liệu. (Ảnh: Hồng Thương)

phục hồi đất; Cơ sở dữ liệu giá đất; Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai.

Cơ sở dữ liệu đất đai do Trung ương tổ chức xây dựng, quản lý gồm: Cơ sở dữ liệu điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất đối với cấp vùng kinh tế - xã hội và cả nước. Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với cấp quốc gia. Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai đối với cấp vùng kinh tế - xã hội và cả nước. Cơ sở dữ liệu khác liên quan đến đất đai: dữ liệu về hồ sơ đất đai tại Trung ương; dữ liệu địa chỉ số của thửa đất, tài sản gắn liền với đất;

dữ liệu về thông tin kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính; dữ liệu tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; dữ liệu về Giấy chứng nhận bị thu hồi, hủy; dữ liệu tổng hợp về giá đất. Cơ sở dữ liệu đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được tích hợp lên Trung ương.

Thông tư 25/2024/TT-BTNMT quy định, cơ sở dữ liệu đất đai sau khi xây dựng phải đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin của CSDLQG về đất đai. Các cơ sở dữ liệu thành phần của CSDLQG về đất đai phải

được xây dựng đồng thời và được liên kết, tích hợp với nhau, trong đó cơ sở dữ liệu địa chính được ưu tiên xây dựng để làm cơ sở xây dựng và định vị không gian các cơ sở dữ liệu thành phần khác của CSDLQG về đất đai. Dữ liệu trong CSDLQG về đất đai phải thống nhất với thông tin, dữ liệu, tài liệu hồ sơ được sử dụng để xây dựng CSDLQG về đất đai.

Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải đảm bảo các quy định về an toàn và bảo mật dữ liệu. Việc đồng bộ, tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai do địa phương quản lý vào CSDLQG về đất đai do Trung ương quản lý phải được thực hiện thường xuyên sau khi cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương đưa vào quản lý, vận hành.

Quy mô tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được xác định theo đơn vị hành chính cấp huyện trên cơ sở thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với các đơn vị hành chính cấp huyện đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhưng chưa đầy đủ dữ liệu của tất cả các đơn vị hành chính cấp xã thì xây dựng bổ sung để đảm bảo khép kín đơn vị hành chính cấp huyện. Thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai được cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo quyết định phê duyệt phải nộp (bản số) về Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai để theo dõi, tổng hợp.

Đối với khu vực đất sản xuất nông nghiệp đã có kế hoạch hoặc đang thực hiện dồn điền đổi thửa thì cơ sở dữ liệu địa chính được xây dựng trong quá trình thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

Thông tư 25/2024/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 10/1/2025.

HỒNG THƯƠNG

thông tin về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, truy cập phần mềm cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của ngành Công an hoặc tra cứu vi phạm của người lái xe thông qua tài khoản định danh điện tử. Trường hợp GPLX không thuộc đối tượng được đổi hoặc hồ sơ không đúng theo quy định, phải thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi cho cá nhân trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định (bao gồm xác thực tài khoản định danh điện tử qua hệ thống định danh và xác thực điện tử), Sở GTVT thực hiện việc đổi GPLX; trường hợp không đổi GPLX thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan cấp GPLX lưu trữ bản chính hồ sơ đổi GPLX của ngành Giao thông vận tải cấp (trừ trường hợp đổi GPLX qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến) trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp GPLX và thu lại GPLX cũ (trường hợp đổi GPLX trực tuyến toàn trình, người lái xe chịu trách nhiệm gửi GPLX cũ đến cơ quan cấp GPLX để hủy theo quy định) trừ trường hợp đổi GPLX cho người có GPLX tích hợp đang trong thời gian bị tước GPLX.

Trường hợp người lái xe có nhu cầu đổi GPLX xuống hạng thấp hơn, phải khai rõ tại đơn đề nghị đổi (cấp lại) GPLX.

Việc trả GPLX được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cá nhân; trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, GPLX được trả cho đúng cá nhân đổi GPLX.

MINH ĐỨC - THƯƠNG THƯƠNG

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

Phải làm gì khi thời hạn đổi bằng lái xe trước thời hạn bị tạm giữ bằng?

● **Bạn Huy Thông (Hà Nội)** hỏi: Tôi được biết là từ 1/1/2025 bằng lái xe quá hạn một ngày cũng phải thi lại. Do vì phạm giao thông, bằng lái xe hạng B2 của tôi đang bị CSGT tạm giữ đến ngày 3/4/2025. Thời hạn phải đổi bằng B2 của tôi là ngày 28/3/2025. Vậy tôi có phải thi lại lý thuyết không? Phải làm như thế nào để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho tôi?

- **Luật sư Đoàn Trung Hiếu - Đoàn Luật sư TP Hà Nội tư vấn:** Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 36 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT về đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành Giao thông vận tải cấp, quy định những trường hợp không đổi GPLX như sau: GPLX không có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe tại Cục Đường bộ Việt Nam, bằng kê danh sách cấp GPLX (sổ quản lý); người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn, GPLX hạng B2 hết hạn trong thời gian bị CSGT tạm giữ, tức bạn chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xử lý vi phạm an toàn giao thông thì sẽ không được thực hiện việc đổi GPLX hạng B2. Sau ngày 3/4/2025, khi hết bị tạm giữ, thực hiện xong yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì bạn được phép đổi GPLX, tuy nhiên GPLX đã quá hạn sử dụng. Do đó, căn cứ điểm a khoản 2 Điều 34 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT quy

định về người có GPLX các hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE quá thời hạn sử dụng, nếu quá hạn dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT để cấp GPLX. Quá hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp GPLX theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT.

Như vậy, sau ngày 3/4/2025 và dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn, bạn khi thực hiện việc đổi GPLX đã quá hạn cần thi lại lý thuyết theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với việc phải làm gì khi thời hạn đổi bằng lái xe trước thời hạn bị tạm giữ bằng, như phân tích ở trên, GPLX hạng B2 của bạn hết hạn trong thời gian bị CSGT tạm giữ thì không thuộc trường hợp được đổi GPLX. Do đó, bạn cần thực hiện xong quy định về xử lý vi phạm an toàn giao thông thì mới đủ điều kiện và thực hiện việc đổi GPLX theo quy định của pháp luật.

Về hồ sơ đổi GPLX, căn cứ theo quy định khoản 3 Điều 29 và điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT bạn cần chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu sau: Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX; Bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: thẻ tạm trú, thẻ thường trú, chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư



● Luật sư Đoàn Trung Hiếu. (Ảnh: PV)

công vụ (đối với người nước ngoài); Đơn đề nghị đổi GPLX; Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh cấp còn hiệu lực.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT, từ 1/1/2025 khi đổi GPLX cần thực hiện theo trình tự sau: Cá nhân lập 1 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở GTVT. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp cá nhân phải chụp ảnh trực tiếp tại cơ quan cấp GPLX và phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí khi được tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cá nhân kê khai theo hướng dẫn, phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung đã kê khai và phải hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí cấp GPLX thông qua chức năng thanh toán của hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định và nộp phí sử dụng dịch vụ khác theo nhu cầu của cá nhân; khi nhận GPLX, phải nộp lại GPLX cũ để lưu hồ sơ.

Sở GTVT kiểm tra hồ sơ khi tiếp nhận, tra cứu phần mềm quản lý vi phạm của hệ

TP Hạ Long tổ chức Hội thảo thúc đẩy kinh tế di sản trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Hội thảo nhận được sự quan tâm và tham dự của đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, quản lý ở các lĩnh vực khác nhau, với gần 50 bài tham luận. Các bài viết được đánh giá là có sự đầu tư công phu, có chất lượng tốt, giàu hàm lượng khoa học, kinh nghiệm thực tiễn phong phú; đã kiến giải sâu sắc, nhiều chiều các nội dung.

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh: Không chỉ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa và đối ngoại của tỉnh, TP Hạ Long còn là vùng đất giàu giá trị di sản và văn hóa, tự hào sở hữu Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và trên 95 di tích lịch sử văn hóa. Việc nhập huyện Hoàn Bồ vào TP Hạ Long giúp mở rộng không gian phát triển của thành phố, cộng hưởng cả thế mạnh biển - đảo, làm tiền đề cho Hạ Long trong định hướng trở thành đô thị di sản từ nguồn tài nguyên văn hóa, con người trong giai đoạn phát triển mới.

Thời gian qua, dưới sự định hướng và chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh, phát triển nền kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế di sản đã là mục tiêu chiến lược được TP Hạ Long nỗ lực thực hiện và bước đầu gặt hái được nhiều kết quả tích cực. Cùng với việc phát huy các di sản văn hóa địa phương, Di sản Vịnh Hạ Long giữ vai trò rất quan trọng trong chiến lược tăng trưởng xanh, là động lực trong phát triển du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn gắn

Ngày 26/12, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo "Thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế di sản của thành phố Hạ Long trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc". Hội thảo có sự tham gia của 300 đại biểu là lãnh đạo các ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư...



● Đoàn Chủ tịch chủ trì hội thảo. (Ảnh: baoquangninh)

với sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và tỉnh Quảng Ninh, nhất là tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về xu thế phát triển trong kỷ nguyên mới, TP Hạ Long đặt ra mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc gia và quốc tế, thành phố "kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình; thành phố của đổi mới, sáng tạo; thành phố di sản của hoa và lễ hội"; dựa trên 4 trụ cột: Du lịch - dịch vụ; Công nghiệp; Nông nghiệp; Văn hóa và sự đồng

thuận của các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp.

Mô hình phát triển trong kỷ nguyên mới của thành phố sẽ tập trung hướng vào tăng cường khả năng hoàn chuyên được những bất lợi hiện nay thành những lợi thế, với một chiến lược phát triển xanh, chuyển đổi số, kinh tế di sản là hướng đi đúng đắn, cùng với tầm nhìn và tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo; giữa chủ trương mở đường, cơ chế tạo thuận lợi hóa của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh được thể chế hoá, tích hợp và hội tụ; với cách làm linh hoạt và sự vận dụng sáng tạo của địa phương; với tư duy tầm nhìn toàn cầu, trách nhiệm quốc gia và hành động địa phương. Kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế di sản sẽ hóa giải bài toán mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa con người Hạ Long.

Phát biểu dẫn đề Hội thảo, bà Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hạ Long nhấn mạnh, đề khẳng định được vị trí là "một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả

nước" thì việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế di sản được xem là một hướng đi đúng đắn giúp Hạ Long chuẩn bị tâm thế vững vàng, tự tin để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Chuyển đổi sang kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế di sản đang trở thành xu thế tất yếu, khách quan, không thể đảo ngược và là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia, lãnh thổ, địa phương trên thế giới nhằm phát triển thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và đảm bảo an toàn công bằng về xã hội. Hội thảo khoa học ngày hôm nay được tổ chức với mục đích nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, làm cơ sở quan trọng để thành phố hoạch định chiến lược phát triển trong giai đoạn mới".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hạ Long đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận, tọa đàm, tham vấn ý kiến gợi mở cho thành phố những giải pháp mang tầm chiến lược để thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế di sản.

Tại Hội thảo, đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã thảo luận, nêu ý kiến

quan điểm về vấn đề được quan tâm. Các bài viết có sự đầu tư công phu, chất lượng, giàu hàm lượng khoa học, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đã kiến giải sâu sắc, nhiều chiều các nội dung của Hội thảo. Các đại biểu cũng phân tích thực trạng phát triển kinh tế di sản tại TP Hạ Long thời gian qua, qua đó, đánh giá thành tựu, nguyên nhân và hạn chế; Phát hiện những "điểm nghẽn", các mâu thuẫn, lực cản trong phát triển kinh tế di sản. Qua đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm tháo gỡ những "điểm nghẽn", để TP Hạ Long phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực từ kinh tế di sản.

Các ý kiến tham gia Hội thảo là những kinh nghiệm hết sức quý báu, tâm huyết để TP Hạ Long đảm bảo chất lượng, cơ sở lý luận, cơ sở khoa học, mang tính khách quan, phân tích chuyên sâu về điều kiện thực tiễn; có nhiều gợi ý, tham vấn, khuyến nghị, giải pháp khả thi giúp thành phố tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng chống chịu trước những rào cản, thách thức từ bên ngoài của nền kinh tế, nhất là việc tái thiết TP Hạ Long sau cơn bão số 3.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hạ Long bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham vấn của các nhà khoa học, các chuyên gia trong thời gian tới để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và phát triển TP Hạ Long kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh; trở thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, trung tâm dịch vụ - du lịch đẳng cấp quốc tế; vững bước cùng đất nước tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hạ Long đề nghị các phòng, ban liên quan tiếp thu các đề xuất, khuyến nghị của chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố cụ thể hoá thành nội dung lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Q.N



● Một góc Di sản Thiên nhiên thế giới - Vịnh Hạ Long.

THÔNG BÁO

Bà Đỗ Thị Minh, sinh năm 1959; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 ngách 1 ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội và những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Ngô Quang Tiếp, sinh năm 1954, (đã chết vào ngày: 23/6/2021); Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5 ngách 1 ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hiện nay đang ở đầu về Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội trước ngày 24/01/2025 để giải quyết vụ án theo thủ tục tố tụng dân sự.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm); địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hạ Long; Địa chỉ: Số 02 Bến Đoàn, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá (công bố giá): Ngày 13/01/2025, bắt đầu từ 09 giờ 30 phút, tại Trung tâm.
- Tên tài sản đấu giá: Tài sản nhà nước thanh lý gồm 03 xe ô tô đã qua sử dụng (trong đó 02 xe ô tô được đăng ký lưu hành và 01 xe ô tô không được đăng ký để tiếp tục lưu hành - phá dỡ, hủy bỏ thu hồi vật liệu, vật tư). Tài sản bán cả lot.
- Nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ tài sản): Tại nơi bảo quản tài sản đấu giá của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Hạ Long; Địa chỉ: Số 2 Bến Đoàn, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian xem tài sản: Ngày 02/01/2025 và ngày 03/01/2025 (giờ hành chính).
- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 505.480.000 đồng.
- Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ; Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/hồ sơ.
- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp phong bì niêm phong phiếu trả giá liên tục từ ngày 31/12/2024 đến ngày 10/01/2025 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.
- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại: 0203.350.8339.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUẢNG NINH

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH:

Tìm bị hại của băng nhóm sử dụng công nghệ cao cưỡng đoạt tài sản

Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 15 đối tượng sử dụng công nghệ cao để cưỡng đoạt tài sản của nhiều người trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Ngọc Hải (SN 1991, quê xã Lê Lợi, TP Hạ Long). Từ tháng 4 - 6/2024, Hải sang Campuchia lao động, chuyên làm công việc lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của người khác. Sau khi trở về Việt Nam tháng 10/2024, Hải đã lôi kéo, thuê 14 đối tượng khác (chủ yếu là các đối tượng tỉnh ngoài, đã từng làm việc hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Qua điều tra, xác định nhóm đối tượng này thông qua ứng dụng Facebook, Thread, Tinder sử dụng hình ảnh giả mạo là những người phụ nữ trẻ đăng bài viết khiêu dâm, mời gọi kết bạn. Khi có người nhắn tin, các đối tượng sẽ dẫn dụ đến tài khoản trên ứng dụng Telegram để nói chuyện, trả lời theo cấu trúc đã được lập trình sẵn. Đồng thời sử dụng các video khiêu dâm, phần mềm lồng ghép video để tạo thành các cuộc gọi video call giả mạo bị hại chat "sex" và ghi hình lại toàn bộ hình ảnh của cuộc nói chuyện.

Sau đó các đối tượng tìm tài



● Nhóm đối tượng đã cưỡng đoạt tài sản của khoảng 500 nạn nhân.

(Ảnh: Công an cung cấp)



● Phương tiện nhóm đối tượng sử dụng để gây án. (Ảnh: Công an cung cấp)

khoản mạng xã hội Facebook qua số điện thoại của bị hại để lấy thông tin người nhà, nghề nghiệp, quan hệ và đe dọa yêu cầu bị hại chuyển tiền, nếu không chuyển sẽ gửi các clip khiêu dâm của bị hại cho người thân quen.

Tại hiện trường nơi hoạt động của các đối tượng, Công an TP Hạ Long đã thu giữ vật chứng gồm 15 bộ máy tính để bàn, 52 chiếc điện thoại di động, 100 sim điện thoại di động các loại.

Tại cơ quan điều tra, một số đối tượng được Hải thuê làm việc đã khai nhận "được Hải đào tạo, dạy làm, được bao ăn ở tại chỗ. Doanh

thu dưới 100 triệu thì được 35% hoa hồng, trên 100 triệu thì được chia 45% hoa hồng. Mặc dù biết đây là công việc lừa đảo nhưng bị đồng tiền che mờ mắt nên vẫn thực hiện theo yêu cầu của Hải".

Theo công an, đây là nhóm đối tượng hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, tập hợp những đối tượng đã có kinh nghiệm từng làm việc tại Campuchia để phân công, phân cấp, vai trò của từng đối tượng trong nhóm này. Nhóm đối tượng này đến nay tuy mới hoạt động nhưng đã tổ chức cưỡng đoạt tài sản của trên 500 người từ các tỉnh phía Nam đến phía Bắc với số tiền ước tính hơn 4 tỷ đồng.

Hiện Công an Hạ Long đang tiếp tục củng cố tài liệu xử lý nhóm đối tượng theo quy định. Đồng thời thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng nêu trên nhanh chóng liên hệ, trình báo Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Hạ Long để được hỗ trợ. **VŨ HIỀN**

sử dụng 100m², có thể hiện ngõ đi chung ngang rộng 1,5m.

Như vậy, đến năm 2022 thừa đất của hộ ông Tiến được cơ quan thẩm quyền cấp GCN có thể hiện ngõ đi chung. Còn hộ ông Luân và bà Hợi không thể hiện ngõ đi chung (phần xây dựng tường bao theo phản ánh của ông Tiến là của hộ bà Hợi do ông Tiến xây trên nằm trong diện tích đất hộ bà Hợi).

Qua các buổi hòa giải ngày 11/10/2023 hòa giải không thành; ngày 16/4/2024; 25/4/2024 UBND phường tiếp tục mời họp nhưng các hộ bà Hợi (ủy quyền cho bà Hương và ông Tiến); ông Luân không đến.

Căn cứ quy định pháp luật, UBND phường đã hướng dẫn hộ ông Tiến, bà Thủy hoàn thiện hồ sơ gửi TAND để được giải quyết theo quy định pháp luật.

HỒNG THƯƠNG - HẢI ANH

ĐỀ ÁN DI DỜI NHÀ TRÊN VÀ VEN SÔNG, KÊNH RẠCH TẠI TP HCM:

Điều tra thông tin nhân khẩu, tình trạng cư trú, sinh kế

Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM vừa có báo cáo gửi UBND TP kế hoạch điều tra nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch nhằm thực hiện xây dựng đề án di dời toàn bộ nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.

Điều tra nhằm xác định thông tin nhân khẩu, tình trạng cư trú và hoạt động sinh kế của người dân. Xác định số lượng, chất lượng, tình trạng pháp lý nhà ở và nhu cầu, nguyện vọng của người dân với việc di dời nhà ở trên và ven sông, kênh, rạch.

Dự kiến TP HCM sẽ phát 46.452 phiếu khảo sát tương ứng với số lượng nhà ở trên và ven sông, kênh rạch hiện nay chưa có phương án di dời tại quận 4, 5, 6, 7, 8, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân; các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè, Cần Giờ và TP Thủ Đức.

Các điều tra viên là thành viên ban điều hành các khu phố ấp, cảnh sát khu vực, công chức địa chính, hộ tịch các phường, xã, thị trấn, sinh viên, công tác viên... Việc khảo sát sẽ diễn ra trong 30 ngày. Mười ngày sau đó, Viện Nghiên cứu phát triển sẽ phân tích số liệu. Tổng kinh phí thực hiện là 8,6 tỉ đồng.

Trước đó, Văn phòng UBND TP có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp về đề án di dời toàn bộ nhà trên và ven kênh rạch nhằm khai thông dòng chảy, cải thiện vệ sinh môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị và khai thác quỹ đất phát triển kinh tế.

Theo thống kê, TP hiện có hơn 48.000 căn nhà nằm trên và ven sông, kênh, rạch. Trong số này chỉ khoảng 1.400 căn đã được bồi thường và giải tỏa. Khoảng 46.500 căn còn lại chưa có phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ hoặc tái định cư.

MỘC ĐỨC

7 sếu đầu đỏ bay về Vườn Quốc gia Tràm Chim

Đàn sếu 7 con bay về Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim với khoảng cách khá gần, kêu lớn; được cán bộ trạm kiểm lâm ghi nhận, sáng 26/12. Một cán bộ VQG cho rằng đàn sếu về sớm từ tháng 12 là tín hiệu mừng, báo hiệu hệ sinh thái ở đây dần phục hồi. "Rất lâu sếu mới về từ tháng 12. Chúng bay gần, kêu lớn, vòng quanh khảo sát khá lâu mới bay đi. Nhiều khả năng sau chuyển tiền trạm này, chúng sẽ về trú ngụ trong thời gian tới", vị cán bộ này cho biết.

Theo ghi nhận của vườn, các bãi năn - thức ăn khoái khẩu của sếu ở các phân khu A5, A4 và A1 phục hồi khá tốt sau một loạt thay đổi trong cách quản lý, không chú trọng trừ nước chống cháy rừng như trước. Ngoài năn, cá, tép, côn trùng cũng dồi dào, là tiêu chí quan trọng để loài sếu tìm về.

Một chuyên gia thuộc Trung tâm nghiên cứu đất ngập nước, Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM cho biết, dù chưa chắc chắn đàn sếu trú ngụ trong thời gian tới nhưng sự xuất hiện của chúng là tín hiệu tích cực, chứng minh hệ sinh thái đất ngập nước tại Tràm Chim đang phục hồi. Bên cạnh đó, môi trường vùng đệm xung quanh đang được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi để các loài chim quý hiếm, trong đó có sếu quay lại sinh sống, tìm thức ăn.

Đây là lần thứ 2 trong năm ghi nhận sếu về Tràm Chim. Tháng 3/2024, đàn sếu bốn con bay về Tràm Chim, đáp xuống bãi năn trong khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp công bố đề án bảo tồn sếu thực hiện trong 10 năm với mục tiêu sẽ nuôi và thả 100 con sếu, trong đó 60 con do Thái Lan chuyển giao.

Đề án kỳ vọng 50% trong số này sẽ sống sót, tự gầy đàn ngoài tự nhiên. Cặp sếu đầu đỏ đầu tiên từ Thái Lan sẽ được chuyển đến nuôi tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong 1 tháng rồi đưa về VQG Tràm Chim bảo tồn.

Sếu đầu đỏ có điểm nổi bật phần đầu, cổ trụ lông, màu đỏ, vằn trên cánh và đuôi màu xám. Con trưởng thành cao 1,5 - 1,8m, sải cánh 2,2 - 2,5m, nặng 8 - 10kg. Sếu 3 năm tuổi sẽ bắt cặp để sinh sản và mất 1 năm nuôi con trước khi đẻ lứa tiếp theo.

ĐÌNH THƯƠNG

MỘT VỤ TRANH CHẤP LIÊN QUAN NGÕ ĐI CHUNG TẠI HẢI PHÒNG: UBND quận Hải An thông tin về sự việc

Báo PLVN vừa nhận được Văn bản 3398/UBND-TNMT của UBND quận Hải An (Hải Phòng), thông báo về việc giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tiến (ngụ ngách 11 ngõ 269 Phương Lư, phường Đông Hải 1).

Theo nội dung đơn, ông Nguyễn Văn Tiến và vợ là bà Dư Thị Thu Thủy có đề nghị giải quyết kiến nghị ngõ đi chung của các hộ gia đình tại ngách 11/269 Phương Lư, tổ dân phố Phương Lư 5. Ngày 11/10/2023, UBND phường đã tiến hành họp theo quy trình giải quyết đơn thư. Tại Hội nghị, hộ bà Trịnh Thị Hợi có giấy ủy quyền cho bà Đàm Thị Hương và ông Trịnh Văn Tiến tham dự. Các hộ gia đình đã cung cấp hồ sơ giấy tờ

liên quan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) được cơ quan có thẩm quyền cấp. Nguồn gốc đất của 3 thửa đất trước đây là của hộ ông Trịnh Văn Lương được UBND huyện An Hải cấp GCN số 04665 ngày 10/12/1996 diện tích 366m².

Đến ngày 15/01/2024, hộ ông Lương chia tách thửa đất trên thành 3 thửa gồm hộ bà Trịnh Thị Hôn diện tích 116m²; hộ bà Hợi diện tích 127m² và hộ ông Trịnh Văn Luân diện tích 123m² (diện tích bằng tổng 366m²) không thể hiện ngõ đi chung.

Năm 2017, hộ bà Hôn đã chuyển nhượng 116m² cho gia đình ông Tiến, bà Thủy, được Sở TN&MT cấp GCN số CS 04627 ngày 30/12/2022 thể hiện diện tích

● **TÒA SOẠN:** Số 42 ngõ 29

Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
*ĐT: (024) 37245180
* Fax: (024) 37245178
* Email: baoplvn2014@gmail.com.
● **GPXB** số 180/GP-BTTTT ngày 05/07/2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

● **Thiết kế mỹ thuật tại Tòa soạn.**

● In tại Cty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới; Cty In Ba Đình.

● **Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh (thuộc vùng Đông Nam Bộ):**

200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
*ĐT: 0903941211 * Email: phuonghoa@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại tỉnh Lào Cai (thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc):**

581 Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
*ĐT: 0914433388 * Email: dieuphamplvn@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Hải Phòng (thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng):**

10A Hồ Sen, quận Lê Chân, TP Hải Phòng.
*ĐT: 0973465555 * Email: vanphongplvn@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Đà Nẵng (thuộc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung):**

Phòng 203, tầng 2, số 01 Lê Duẩn, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

*ĐT: 0903029099 * Email: quangtam07@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại tỉnh Gia Lai (thuộc vùng Tây Nguyên):**

92 Hoàng Văn Thu, Pleiku, Gia Lai.
*ĐT: 0914876019 * Email: longbc07@gmail.com

● **Văn phòng đại diện tại TP Cần Thơ (thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long):**

109 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
*ĐT: 0913601551 * Email: tranphongtranplvn@gmail.com

Liên hệ thông tin - quảng cáo:

Nguyễn Sinh Hùng - ĐT: 0349610152

MÀ ĐẶT BÁO: B51

Giá: 7.300Đ

(BẢY NGHÌN BA TRĂM ĐỒNG)

Pháp luật
VIỆT NAM

● **Tổng Biên tập:**
TS VŨ HOÀI NAM

● **Phó Tổng Biên tập:**
HÀ ANH BÌNH
TRẦN NGỌC HÀ
VŨ HỒNG THÚY

● **Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Thư ký tòa soạn báo in:**
HOÀNG VĂN TOÀN